



รวมข่าววันอาทิตย์ ข่าววันนี้ วันนี้

ข่าวประจำวัน ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	'วันชัย' ย้ำ ส.ว.โหวตหนุนตั้ง ส.ส.ร. แก่ รธน. เกิน 84 เสียงแน่ แต่ไม่ผ่านทุกญัตติ	4
2	มติชนออนไลน์	"ธนาธร" ช่วย "หมอซัช" แนะนำตัว สู้ศึกชิงนายกอบจ.นครปฐม ชาวบ้านแห่เชียร์	5
3	มติชนออนไลน์	'คุณหญิงหน่อย' ลุยหนองบัวลำภู ช่วยผู้สมัครนายกอบจ.หาเสียง ชูนโยบายเกษตรปลอดภัย	7
4	มติชนออนไลน์	เฉลิมนำทีมเพื่อไทยปราศรัยใหญ่ หนุน วิสาระดี ชิงนายกอบจ. เชียงราย	9
5	มติชนออนไลน์	สุราษฎร์ฯ หาเสียงนายก อบจ.ไว้เวทีปราศรัย เน้นลงพื้นที่พบปะชาวบ้านถึงตัว	11
6	มติชนออนไลน์	ผู้สมัครนายกอบจ.แม่ฮ่องสอนเล็งร้องศาลหลังถูกตัดสิทธิ	12
7	เดลินิวส์ออนไลน์	วิปฝ่ายค้านขงถร่างรธน. ให้จบวันที่ 17 พ.ย.	13
8	เดลินิวส์ออนไลน์	'ไพบูลย์' ยืนยัน 'ไม่ดึงเชิง-ไม่เตะถ่วง' แก้อิทธิพลรัฐธรรมนูญ	14
9	สำนักข่าวไทย	มีอบเฟสต์ ออกแถลงการณ์ 4 ข้อเรียกร้อง	15
10	สำนักข่าว INN	มีอบปูผ้าขาวคลุมอนุสาวรีย์ปชต.	16
11	สำนักข่าว INN	ปธ.วิปรัฐบาลมั่นใจร่างแก้รธน.ไม่ขัดกม.-ผ่านแน่	17
12	สยามรัฐออนไลน์	'นิพิฏฐ์' ขอบคุณปชป.อดคลื่นฟังกสิระ'เซะชวน-อภิสิทธิ์'	18
13	สยามรัฐออนไลน์	ไม่ต้องพูดมาก..สว.ค้ำคูณประกาศพร้อมโหวตตัดอำนาจส.ว. แต่ไม่เอานิรโทษคดีทุจริต	19
14	แนวหน้าออนไลน์	'ค้ำคูณ' ประกาศโหวตตัดอำนาจ'ส.ว.' ไม่เอานิรโทษคดีทุจริต	20
15	ผู้จัดการออนไลน์	"ดุสิตโพล" ส่วนมากให้ความสำคัญเลือกตั้ง อบจ.แต่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในความโปร่งใส	21
16	แนวหน้าออนไลน์	โพลระบุปชช.ไม่ค่อยเชื่อมั่นเลือกตั้ง'อบจ.'โปร่งใส เคาะ'3 สเปคเด่น' ผู้สมัครควรมี	22



รวมข่าววันอาทิตย์

ข่าววันนี้
รู้วันนี้

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
17	มติชนออนไลน์	สวนดุสิตเผยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อมั่นความโปร่งใสการเลือกตั้ง อบจ.	25
18	ผู้จัดการออนไลน์	ปชป.นัดประชุมส.ส.แก้รธน. ชี้ไร้หลักประกันวันอภิปรายการเมืองขอช่วยกันหาทางออก	26
19	แนวหน้าออนไลน์	ปชป.นัดส.ส.ประชุมถกแก้ไครธน. ผวา'อภิปรายการเมือง'ตามหลอน	28
20	แนวหน้าออนไลน์	'พีศรี' ร้องประธานรัฐสภา สอบรายชื่อแก้รธน.ฉบับ'ไอลอร์' หวังมีปลอมเอกสาร	30
21	มติชนออนไลน์	'ศรีสุวรรณ' เตรียมร้องประธานสภาตรวจสอบรายชื่อไอลอร์ขอแก้รัฐธรรมนูญ	32
22	แนวหน้าออนไลน์	'คนละครึ่ง' ฟังได้! ซูเปอร์โพลเผยได้ใจคนรายได้น้อย-ยาวชน ดันเรตติ้ง 'บิ๊กตุ' ชยับ	33
23	มติชนออนไลน์	'หญิงหน่อย' ลงพื้นที่หนองบัวลำภู ช่วยผู้สมัครนายก-ส.อบจ. หาเสียง	35
24	ไทยรัฐออนไลน์	เลือกตั้งนายก อบจ.เตี๊ต โคราชชาติพัฒนา "สุวัจน์" ชน คณะก้าวหน้า "ธนาธร"	36
25	บ้านเมืองออนไลน์	เลือกตั้งส.อบจ.โคราชสู้กันแบบยิบตา	38
26	สำนักข่าวไทย	ผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น เขต 1 เจอมือดีทำลายป้ายหาเสียง	40
27	บ้านเมืองออนไลน์	ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี-นายก อบจ.ชลบุรีใช้กลยุทธ์หาเสียงเข้าเย็นค่ำ	41

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ไทยรัฐออนไลน์	ปลัดประเทศ	42
2	ไทยรัฐออนไลน์	ไฟเขียวแก้รัฐธรรมนูญ "ประนีประนอม" ชะลอวิกฤติ : พิสูจน์จริงใจ ประคองในระบบ	44
3	เดลินิวส์ออนไลน์	จับสัญญาณเกมแก้รธน. วัดใจดับไฟร้อนการเมือง	48
4	มติชนออนไลน์	รายงาน : สัญญา การเมือง เหนือใน 14 พฤศจิกายน จากมือบ เด็กเด็ก	51
5	มติชนออนไลน์	'หญิงเหล็ก' พริบ ทำซิง 'นายก อบจ.'	53

ข่าวอ้างอิง

MATCHON ONLINE

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 - 16:55 น.

‘วันชัย’ ย้ำ ส.ว.โหวตหนุนตั้ง ส.ส.ร. แก้ รธน. เกิน 84 เสียงแน่ แต่ไม่ผ่านทุกญัตติ



เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพลล์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ประเทศนี้ต้องปรองดองสมานฉันท์ ต้องประนีประนอม ประเทศชาติจึงจะเดินไปได้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นส่วนหนึ่งของการสมานฉันท์และประนีประนอม อันจะทำให้การเมืองทั้งในสภาและนอกสภาผ่อนคลายบรรยากาศของความรุนแรงที่จะก่อให้เกิดปัญหาของประเทศชาติและประชาชน วันที่ 17-18 พฤศจิกายนที่จะมีการโหวตเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกฝ่ายที่จะแสดงความจริงใจในการสมานฉันท์ ก่อนที่จะมีคณะกรรมการที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จะแต่งตั้งมาทำภารกิจเพื่อให้ประเทศชาติลดความขัดแย้ง สร้างความสมานฉันท์ให้เดินกันไปได้โดยไม่มีบรรยากาศที่เป็นเช่นทุกวันนี้ ฉะนั้น ผู้มีอำนาจจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างความปรองดอง พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศชัดในที่ประชุมสภาวิสามัญว่าสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งจะรีบเร่งออกกฎหมายการออกเสียงประชามติเพื่อรองรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากนั้นความรุนแรงทั้งในสภาและนอกสภาก็ลดลงไปได้ระดับหนึ่ง ทุกองคาพยพก็ขับเคลื่อนไปในแนวทางที่ท่านประกาศ เงื่อนไขของข้อเรียกร้องต่อเรื่องนี้ก็เบาบางลง

“ใครที่มีท่าทีคัดค้านต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เบาบางลงไปด้วย แม้จะมีพวกฮาร์ดคอร์อยู่บ้างก็ต้องปล่อยไปเพราะเลยลงกาไปแล้ว จะถอยกลับก็คงลำบาก แต่ส่วนใหญ่เห็นว่าแนวทางของท่านนายกฯที่พูดมานั้นนำมาซึ่งความสมานฉันท์และประนีประนอมอย่างแท้จริง เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยยังไม่ต้องมีคณะกรรมการชุดใดมากำหนด ดังนั้น ถ้าผู้มีอำนาจได้ยื่นมือแห่งการปรองดองสมานฉันท์เข้าไปเป็นคนแรก และเริ่มต้นทำเหมือนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าข้อเรียกร้องและข้อขัดแย้งต่างๆ จะเบาบางลงไปได้ในที่สุด” นายวันชัยกล่าว และว่า สำหรับสถานการณ์ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้แม้จะใช้เสียง ส.ว. เพียง 84 เสียง แต่ก็เชื่อว่ามีเสียงเกิน 84 คนไปมากแล้ว ด้วยบรรยากาศและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทั้งการสมานฉันท์และการประนีประนอมเป็นข้อเรียกร้องของสังคมส่วนใหญ่และ ส.ว. ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชน จึงร่วมมือและสนับสนุนแนวทางดังกล่าวอย่างเต็มที่ ปัญหาอุปสรรคใดๆ ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงจะไม่มีแล้ว เพียงแต่อาจจะไม่ผ่านทุกญัตติเท่านั้น แต่ญัตติใดที่เป็นการเห็นพ้องต้องกัน เช่น การตั้ง ส.ส.ร. เพื่อมาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คงจะผ่านไปได้แน่นอน และวันที่โหวตรัฐธรรมนูญก็จะเป็นคำตอบที่ชัดเจน

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2441763

MATCHON ONLINE

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 - 17:46 น.

“ธนาธร”ช่วย”หมอซัช”แนะนำตัว สู้ศึกชิงนายกอบจ.นครปฐม ชาวบ้านแห่เชียร์



เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และน.ส.พรรณิการ์ วานิช พร้อมคณะก้าวหน้า นครปฐม เดินทางมาช่วยนายสัตวแพทย์ ชัชวาล นันทะสาร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม หมายเลข1 คณะก้าวหน้านครปฐม แนะนำตัวและหาเสียงฯ โดยเริ่มที่วัดเทียนดัด ตำบลท่าข้าม อ.สามพราน วัดศาละวัน ต.ศาลาบา อ.พุทธมณฑล และตลาดน้ำวัดลำพญา ต.ลำพญา อ.บางเลน ที่ตลาดน้ำวัดลำพญานี้ เป็นจุด ท้องเที่ยวเชิงนิเวศที่ขึ้นชื่อของอ.บางเลน จ.นครปฐม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์จะมาบ้านมาจำหน่ายสินค้าการเกษตร และสินค้าร่วมสมัย ให้แก่นักท่องเที่ยว และเป็นจุดช้อปปิ้งที่น่าสนใจ เพื่อช่วยนายสัตวแพทย์ ชัชวาล นันทะสาร ผู้สมัครรับ เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมายเลข1 คณะก้าวหน้านครปฐม แนะนำตัวและขอให้พี่น้อง ประชาชน ชาวนครปฐมสนับสนุนนายสัตวแพทย์ ชัชวาล นันทะสาร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม หมายเลข1 คณะก้าวหน้านครปฐม ได้เป็นนายกอบจ.นครปฐม และเลือกสมาชิกสภาอบจ. คณะก้าวหน้า หมายเลข 1 ทั้งสองเบอร์

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวกับชาวนครปฐมว่าเราไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นมานานเกือบ 10 ปีแล้ว วันที่ 20 ธันวาคมนี้ จะเป็นอีกวันที่เราจะได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น นายกอบจ. ดังนั้น 1 สิทธิ 1 เสียงขอทุกคนมีความหมายมีคุณค่า อย่างนั้นอย่างนอนหลับทับสิทธิกันครับ และมาที่ตลาดน้ำวัดลำพญาวันนี้ เพื่อมาแนะนำตัวนายสัตวแพทย์ ชัชวาล นัน ทะสาร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมายเลข1 คณะก้าวหน้านครปฐม เชิญชวนทุกคน ช่วยสนับสนุนคุณหมอซัชวาล ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐมของเรา นครปฐมถูกผูกขาดการเมือง ท้องถิ่น อบจ.มานานเป็นสิบๆปี เชิญชวนชาวนครปฐม ถ้าหากอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ให้โอกาสคุณหมอซัชวาล เข้า ไปหยุดยั้งการผูกขาดการเมืองท้องถิ่นนครปฐม และอนาคตของนครปฐมจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่าน นะวันที่ 20 ธันวาคมนี้

“นายสัตวแพทย์ ชัชวาล นันทะสาร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมายเลข 1 คณะ ก้าวหน้านครปฐม ไม่ได้เป็นคนร้ายวย คนใหญ่โตอะไรแม้แต่เพียงอยากจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาการเมืองที่ทนไม่ ไหวกับการผูกขาดทางการเมือง หมอซัชวาล เป็นคนธรรมดา ไม่ได้ร้ายวยอะไร แต่อยากมาช่วยพัฒนาจังหวัดนครปฐม และอยากให้นครปฐมเปลี่ยนแปลง เราตั้งใจมาทำงานให้ชาวนครปฐมจริงๆ และคุณหมอซัชวาล เป็นความหวังของเรา ในคราวนี้ที่จะหยุดการสืบทอดตระกูลอำนาจทางการเมืองจังหวัดนครปฐม”

ด้านนางกรรณก ขาวอำเภอบางเลน กล่าวว่า ขึ้นชอบนายธนธร ตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่แล้ว และมาวันนี้ นายธนธร มาช่วยผู้สมัครนายกอบจ.นครปฐม เราก็หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่านครปฐมจะได้เปลี่ยนแปลง พวกเรารอคนกล้า มานานมากแล้ว เพราะที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าลงสมัครแข่งขันการเมืองท้องถิ่นนครปฐม เพราะรู้ดีว่าลงสมัครไปก็ไร้ค่า ไม่สามารถชนะได้แน่นอน แต่คราวนี้ ได้ธนธร มาช่วยนครปฐม สนับสนุนคนดีมีความรู้มาเปลี่ยนแปลงการเมือง นครปฐม เชื่อว่าคนนครปฐมหลายคนคิดเหมือนเรา แต่ไม่กล้าพูด และยินดีช่วยล้มอำนาจเก่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทุกที่ ที่นายธนธร จีรุงเรืองกิจ และน.ส.พรรณีการ์ วานิช พร้อมคณะก้าวหน้านครปฐม เดินทาง มาช่วยนายสัตวแพทย์ชัชวาล นันทะสาร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมายเลข1 คณะก้าวหน้านครปฐมหาเสียงนั้น ได้รับการตอบรับจากชาวบ้าน ชาวนครปฐมและแฟนคลับจำนวนมาก และไม่มีฝ่ายตรงข้ามมาชูป้ายแต่อย่างไร

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2441867

MATCHON ONLINE

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 - 18:48 น.

‘คุณหญิงหน่อย’ ลุยหนองบัวลำภู ช่วยผู้สมัครนายกอบจ.หาเสียง ชูนโยบายเกษตรปลอดภัย



เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู คุณหญิงสุภารัตน์ เกษราพันธุ์ ประธานก่อตั้งสถาบันสร้างไทย ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ช่วยนายวิชัยสามิต ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน รวมถึงให้กำลังใจเกษตรกร พี่น้องชาวไร่ ชาวนา ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยคุณหญิงสุภารัตน์ ได้พูดคุย พร้อมกำชับถึงการดำเนินนโยบาย ที่นำเสนอต่อประชาชนให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังถือโอกาสไปดูพี่น้องชาวนาเกี่ยวข้าว และดูขั้นตอนการสีข้าวด้วย

นายวิชัย ในฐานะผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวว่า ตั้งใจจะเดินหน้านโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรปลอดภัย ที่จะดึงเทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่วยขั้นตอนการผลิตต่างๆหรือที่เรียกว่าเกษตร 5 จี เช่น การนำโดรนเข้ามาช่วย ฉีดยาปราบศัตรูพืช และหากได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเดินหน้า ผลิตอาหารปลอดภัย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเป็นผู้ดำเนินการเอง

ทั้งการผลิตปุ๋ย ผลิตยา ที่เป็นออแกนิก ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับพรรคเพื่อไทยโดยคุณหญิงสุภารัตน์ ซึ่งเคยนำเสนอเป็นนโยบายพลิกฟื้นหน้าดินโมเดล ในช่วงที่เคยมองหาคาเสียงเลือกตั้งทั่วไป ดังนั้นเมื่อมีการส่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะนำนโยบายดังกล่าวมาต่อยอด

นายวิชัย กล่าวว่า นอกจากนี้จะเดินหน้าแก้ปัญหาระบบชลประทานอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำแล้ง โดยจะนำน้ำจากใต้ดินขึ้นมาใช้ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเกษตรกรจะต้องขุดบ่อบาดาล ทำธนาคารน้ำใต้ดินและบนดิน ต่อยอดด้วยการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการสูบน้ำ โดยวางแผนไว้ว่าจะกระจายไปในทุกพื้นที่การเกษตรของประชาชน นอกจากนี้ยังมีโครงการถนนปลอดภัย จะมีทีมปราบหลุม เพราะระยะทาง 257 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทีมงานดังกล่าวจะเข้าไปแก้ไขปัญหาด้านคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงสุด

ขณะเดียวกันจะส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ที่ไม่เพียงพอ ซึ่งหากตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยได้โอกาส เข้าไปบริหารจังหวัดหนองบัวลำภูจะตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริม ให้มีศักยภาพในการสอบแข่งขันโดยส่งเสริมทักษะความรู้ทาง

วิชาการตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะเป็นผู้ให้ทุน ตั้งเป้าไว้ว่า หนองบัวลำภูจะมีแพทย์เพื่อมารับใช้จังหวัด เพิ่มอย่างน้อยปีละ 10 คน นอกจากนี้จะมี โครงการหมอออนไลน์ไว้สำหรับคอยปรึกษา ดูแลสุขภาพของประชาชนผ่านโซเชียลมีเดีย โดยมีนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเจ้าภาพ ขณะเดียวกันจะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านการพัฒนา ให้ มีความโดดเด่นและความน่าสนใจมากขึ้น เช่น การจัดทำโครงการกระเช้าลอยฟ้าซึ่งถือเป็นกระเช้าแห่งแรกในภาคอีสาน โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวอย่างน้อยปีละ 2 แสนคน

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2442036

MATCHON ONLINE

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 - 19:27 น.

เฉลิมนำทีมเพื่อไทยปราศรัยใหญ่ หนุน วิสาระดี ชิงนายกอบจ.เชียงราย



เฉลิมนำทีมเพื่อไทยปราศรัยใหญ่หนุนวิสาระดีชิงนายกอบจ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่สนามโรงเรียนพานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงรายกลุ่มผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่อ.พาน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนางสาว วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เบอร์ 3 สังกัดพรรคเพื่อไทย โดยมีแกนนำคนสำคัญของพรรค เช่น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง, นายอดิสร เพียงเกศ ,นายกอบแก้ว พิกุลทอง พร้อมผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเขตอ.พาน,แม่ลาว,ป่าแดด,เทิง สลับกันขึ้นปราศรัยบนเวที มีประชาชนในอ.พานและอำเภอใกล้เคียงให้ความสนใจมารับฟังการปราศรัยกว่า 1,000 คน

โดยนางสาววิสาระดี ปราศรัยชู 3 ประเด็น หลักตามสโลแกน “ยิ้มยกกำลังสาม” โดยข้อแรก ให้คนเชียงรายยิ้มได้ เลิกจนมีงานทำทุกคน จะผลักดันเชียงรายให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เชียงรายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรม การกีฬา จะผลักดันเชียงรายให้เป็นที่รู้จักระดับโลก จะเสริมทักษะการศึกษาให้เด็กรุ่นใหม่ ตามความฝันของตนเอง พี่น้องเกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้เองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ขายโดยตรงให้กับผู้ซื้อ ที่สำคัญจะพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต้องการในตลาดโลก การศึกษาโดยการนำร่องของโรงเรียนอบจ. ลูกหลานชาวเชียงรายจะต้องพูดได้อย่างน้อย 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน และอีกภาษาสำคัญคือภาษาโค้ดดิ้ง ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่มีความสำคัญในทุกวันนี้ เพื่อติดต่อค้าขายออนไลน์ได้เองที่ไม่ต้องพึ่งใคร

ข้อสอง เชียงรายเต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรม มีวัดดีๆหลายแห่ง มีครูบาอาจารย์มีศิลปิน ศักยภาพเหล่านี้สามารถชูเชียงรายให้ชาวโลกได้เห็น และอยากผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อยากให้เด็กเยาวชนสามารถเข้าสู่คาเดมี หรือทีมเยาวชน ผลักดันลูกหลานเชียงรายเข้าสู่การกีฬา ดึงเด็กเยาวชนเข้ามาทำงานกับทีมสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด ในแขนงต่างที่นอกเหนือจากการเป็นนักกีฬาฟุตบอล เช่น ทีมโค้ช พิจารณ์คอมพิวเตอร์ หรือหน้าที่ต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักเชิงกีฬา ทั่วโลก การพัฒนาอาหารพื้นเมืองเหนือ วัฒนธรรมล้านนา ให้นักท่องเที่ยวชิมอาหารเหนือ แต่งกายชุดคนเมือง ให้ได้รู้จักวัฒนธรรมชาวเหนือ มาเดินเที่ยวตลาด สิ่งต่างๆเหล่านี้ ยิ้มจะดึงผลักดันให้เชียงราย เชื่อมโยงกับประตูโลก

ข้อสาม ครอบครัวจะต้องกลับมาอบอุ่นอีกครั้ง การที่เราดึงนักท่องเที่ยวมาที่เชียงราย พัฒนาการค้าแล้ว ลูกหลานเชียงรายก็ไม่จำเป็นต้องไปทำงานไกลถึงกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด มีงานมีเงินเดือน สร้างงานสร้างรายได้ในจังหวัดเชียงราย

ต่อจากการปราศรัยของวิสาระดี ก็จะเป็นการพูดปราศรัยของอดีตร. เพ็ญเกษ, ยงยุทธ ดิยะไพรัช, และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ชูประเด็นการสนับสนุนตามมติของพรรคเพื่อไทย ที่เชื่อมโยงการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับประเทศ เมื่อการเมืองท้องถิ่นแข็งแกร่ง การเมืองระดับประเทศก็จะแข็งแกร่งไปด้วย พร้อมนโยบายต่างๆของพรรค เช่น กองทุนหมู่บ้าน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เลือกวิศาระดี เป็นนายกอบจ. เชียงราย เบอร์ 3 และผู้สมัครส.อบจ. ยกทีม

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่าที่ผ่านมาจังหวัดเรามีความมั่นคงแต่ขาดการบริหารจัดการ เช่นกระทรวงมหาดไทยหากเพื่อไทยได้มาเป็นรัฐบาลจะเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ตนเคารพมติพรรค พรรคส่งใครลงสมัครตนก็จะไปที่นั่นไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะรักใจจะขาดตนก็ไปไม่ได้ เพราะรักยิ่งมาก่อนแล้ว

ด้านนายอดีตร. กล่าวว่า การเลือกผู้สมัครจากพรรคเข้าไปบริหารสภา จะทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานได้ หากทำดีทางพรรคชดก็สนับสนุน หากทำไม่ดีประชาชนสามารถร้องมายังพรรคเพื่อไทยให้แก้ไขปรับปรุงตัวได้ การบริหารงานไม่สามารถทำได้เพียงพื้นที่ จะต้องเชื่อมโยงกับส่วนกลางหรือคนอื่นๆทั่วโลก

ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายทีมแกนนำพรรค เฉลิม อดีตร. ยงยุทธ กอบแก้ว และคนอื่นๆในพรรคเพื่อไทย รวมถึง ผู้สมัครนายกอบจ. เชียงราย ยี่มวิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พร้อมผู้สมัคร ส.อบจ. เขตเชียงราย ได้เดินทางไปปราศรัยที่ สิงห์สเตเดียมในตัวเมืองเชียงรายต่อไป

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2442140

MATICHON ONLINE

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 - 19:29 น.

สุราษฎร์ฯ หาเสียงนายก อบจ.ไว้เวที่ปราศัย เน้นลงพื้นที่พบปะชาวบ้านถึงตัว



สุราษฎร์ฯ หาเสียงนายก อบจ.ไว้เวที่ปราศัย เน้นลงพื้นที่พบปะชาวบ้านถึงตัว

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี 7 คน

หมายเลข 1 นายวิเชียร จันทรบัว

หมายเลข 2 นายชุมพล กาญจนะ

หมายเลข 3 นายมนตรี เพชรขุ้ม

หมายเลข 4 นาย สรรเสริญ ฤกษ์อุไร

หมายเลข 5 นางจิรวรรณ สารสิทธิ์

หมายเลข 6 นายพงษ์ศักดิ์ จำแก้ว

หมายเลข 7 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ครูประเสริฐ

ส.อบจ.สุราษฎร์ธานี 36 เขต จำนวน 114 คน รวม 121 คน

โดยไม่มีผู้ถูกตัดสิทธิ์ พบว่า ผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ.และผู้สมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ยังไม่มีการจัดเวที่ปราศัยใดๆ เนื่องจากจะถูกคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้วย

ทั้งนี้ พบว่าผู้สมัคร นายก อบจ.มีนายชุมพล กาญจนะ นายมนตรี เพชรขุ้ม และนายพงษ์ศักดิ์ จำแก้ว ที่ใช้รถแห่เล่นหาเสียงในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีและตามพื้นที่อำเภอต่างๆ โดยมีรถแห่ผู้สมัคร ส.อบจ.ทีมนายชุมพล กับทีมนายพงษ์ศักดิ์ ที่ตระเวนออกหาเสียงหลายคัน ส่วนป้ายหาเสียงของผู้สมัครนายก อบจ.มีประมาณ 5 คน ซึ่งผู้สมัครได้เน้นการลงพื้นที่พบปะประชาชนแบบถึงตัวมากกว่า

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2442142

MATICHON ONLINE

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 - 21:56 น.

ผู้สมัครนายกอบจ.แม่ฮ่องสอนเล็งร้องศาลหลังถูกตัดสิทธิ



ผู้สมัครนายกอบจ.แม่ฮ่องสอนเล็งร้องศาลหลังถูกตัดสิทธิ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน นางนันทิยา วงศ์วานิช ผู้สมัครนายกอบจ.แม่ฮ่องสอน หมายเลข 2 กล่าวเปิดเผยว่าขณะนี้เตรียมร้องศาล หลัง กกต.ตัดสิทธิไม่รับสมัคร ซึ่งพอ.การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประกาศชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีผู้เข้าสมัครจำนวน 5 รายได้แก่ 1.นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ 2. นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ 3. นายอำนาจ แสงสกาย 4. นายสิทธิชัย บุญระชัยสุวรรณ และหมายเลข 5. นายพยุงศักดิ์วงศ์วานิช ทางกกต.อบจ.ได้ยืนยันว่าไม่รับสมัครผู้สมัครหมายเลข 2 คือ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ เนื่องจากว่าขาดคุณสมบัติ

“เรื่องการถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ. เนื่องจากมีการตีความว่า ผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 365 วัน ซึ่งก่อนที่จะมีการรับสมัครได้ให้ฝ่ายกฎหมาย ทำหนังสือถึงกกต.อบจ.ผู้จัดการเลือกตั้งว่าดิฉันมีสิทธิในการรับสมัครได้หรือไม่ ซึ่ง ทาง กกต.ได้ตอบว่าให้มาสมัครก่อน จึงไปสมัคร แต่เมื่อมีการวินิจฉัยตัดสิทธิคงต้องให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดเท่านั้น”นางนันทิยา กล่าว

สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.แม่ฮ่องสอน มีความเข้มข้นหลังมีนางนันทิยา วงศ์วานิชย์ มีราษฎรชนเผ่า ที่อาศัยอยู่บนดอยลงมาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องโดยผู้สมัครได้สร้างความมั่นใจให้ ชนเผ่าว่าสามารถช่วยเหลือ ให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆได้

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2442482

เตลินิวส์

เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.18 น.

วิปฝ่ายค้านขงถกร่างรธน. ให้จบวันที่ 17 พ.ย.



วิปฝ่ายค้านเสนอพิจารณาร่างรธน. ให้จบวันที่ 17 พ.ย. หวั่นถูกดองเกม

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ วันที่ 17-18 พ.ย. เนื้อหาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านอภิปรายจะมุ่งเน้นไปที่อะไรเป็นพิเศษว่า ประเด็นที่จะอภิปรายคงไปอยู่ที่ ร่างประชาชนที่เสนอโดยไอลอร์ เพื่อพิจารณาว่าเนื้อหาไปด้วยกันกับร่างที่ยื่นก่อนหน้านี้ได้หรือไม่ และฝ่ายค้านเองก็ ยอมจะรับร่างของประชาชนแต่ต้องไปดูรายละเอียดว่าหลักการไปด้วยกันหรือไม่ แต่ถึงอย่างไรฝ่ายค้านคิดว่าร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนหน้าทั้ง 6 ร่าง ทุกฝ่ายได้อภิปรายกันจบไปแล้วเหลือเพียงรับทราบรายงานการศึกษาของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ และการอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ไอลอร์เพียงร่างเดียว จึงอยากให้การพิจารณาจบและโหวตกันในวันที่ 17 พ.ย. เพราะถ้าข้ามไปถึงวันที่ 18 อาจจะมี วาระแทรกซ้อน เช่นกลุ่ม ส.ส.และส.ว. ที่ยื่นตีความอาจยื่นเป็นญัตติด่วนต่อประธานรัฐสภาเข้าไปแล้วทำให้ทุกอย่าง ล่าช้าออกไปอีกได้

ส่วนกรณี ส.ว. และส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเสนอให้โหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในเวลากลางวันเพราะกลัวมีการปิดล้อมรัฐสภา นั้น เราไม่ขัดข้องถ้าอภิปรายเสร็จก็ควรจะโหวต เพราะเขากลัวมีอุปสรรคแต่เราส.ส.ฝ่ายค้านไม่กังวล เพราะมั่นใจในระบบ รักษาความปลอดภัยและผู้ชุมนุมก็มีเหตุมีผลอยู่ ดังนั้นจะโหวตค่าหรือโหวตตั้งไม่น่ามีผลเรื่องความปลอดภัยต่างกัน

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/806908>

เตลินิวส์

เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.11 น.

'ไพบูลย์' ยืนยัน 'ไม่ดึงเชิง-ไม่เตะถ่วง' แก้ไขรัฐธรรมนูญ



“รองหัวหน้าพรรค.” ยืนยัน ‘ไม่ดึงเชิง-ไม่เตะถ่วง’ แก้อัน. ส่งศาลตีความเพื่อความชัดเจน ได้ “จรินทร์” รอวาระ3 ไม่ทันเวลา อาจเสียของแน่ให้ตุลมติ18 พ.ย.นี้ ก่อน

เมื่อวันที่14 พ.ย.นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวถึงข้อสังเกตของนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่าการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) อาจดูมองว่าเตะถ่วงเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะสามารถทำหลังจากผ่านวาระ 3 ได้ ว่า อาจเป็นการเข้าใจข้อกฎหมายคนละแบบ ตนเห็นว่าหากไปยื่นตีความในวาระ3 คงไม่สามารถทำได้ทันที เพราะจะต้องรอให้ผ่านการทำประชามติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน แต่ถ้าผ่านวาระ1 แล้วรอไปจนถึงวาระ3 ถ้ามองว่าจะมีปัญหาตอนลงมติหรือไม่ เพราะอย่าลืมว่าต้องใช้เสียงส.ว.ซึ่งบางส่วนก็ยากให้ตีความให้ชัดเจนว่ารัฐสภาสามารถแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญได้หรือไม่

“ขอให้ดูการประชุมในวันที่18 พ.ย.นี้ก่อน ทุกอย่างเราทำตามกระบวนการ ไม่มียื้อเวลา ไม่เร่งรีบ และไม่เตะถ่วง อย่างที่มีข้อสังเกต เมื่อต้องการความชัดเจนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็ยื่นตีความและขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะว่าอย่างไร”นายไพบูลย์ กล่าว

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ถ้ามั่นใจว่าไม่มีปัญหาและสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ก็ให้ยื่นตีความไปเลย หรือถ้าคิดว่าจะมีปัญหาที่ควรจะต้องรีบยื่นจะได้ชัดเจนและไม่มีเหตุที่ต้องรอ ซึ่งถ้าพิจารณาไปจนถึงวาระ3 แล้วเกิดมีปัญหาก็จะเสียทั้งเวลาและเสียทั้งเงิน ทั้งนี้สำหรับส.ส.ของพรรค พปชร. ยืนยันในญัตติที่จะให้ยื่นตีความไม่เปลี่ยน โดยคาดว่าจะมีการพิจารณาญัตติดังกล่าว ไปพร้อมกับร่างพ.ร.บ. ประชามติ ที่ขณะนี้รอการบรรจุวาระการประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการนับจากนี้ไป 2 สัปดาห์ หรือประมาณปลายเดือนพ.ย.นี้ หากที่ประชุมเสียงข้างมากลงมติไม่ส่งก็ไม่ส่ง แต่ถ้าเสียงข้างมากลงมติให้ส่งก็สามารถทำได้หลังจากที่ประชุมมีมติ

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/806919>

14 พฤศจิกายน 2563 8:53 pm

มีอบเฟสต์ ออกแถลงการณ์ 4 ข้อเรียกร้อง



กรุงเทพฯ 14 พ.ย.-มีอบเฟสต์ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติตาม 4 ข้อเรียกร้อง เพื่อแสดงสปิริตผู้นำที่ดีและรับผิดชอบต่อประชาชน

ข้อเรียกร้อง 4 ข้อประกอบด้วย 1.ให้สมาชิกรัฐสภา เปิดทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในทุกหมวด ทุกมาตรา 2.ให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่งทันที เพื่อแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 3.เร่งออกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่มาจากประชาชน โดยให้มี สสร.ที่มาจาก การเลือกตั้ง และ 4.ต้องแก้รัฐธรรมนูญทุกหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะราษฎร ที่ได้เรียกร้องไปก่อนหน้านี้ด้วย.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-584141>

มือบปู้ผ้าขาวคลุมอนุสาวรีย์ปชต.



กลุ่มนักเรียนเลวนำผ้าขาวคลุมแทนพานรัฐธรรมนูญสำเร็จ ด้าน Mob Fest แกล้งการณ์ ย้ำ 3 ข้อเรียกร้อง
เมื่อเวลา 18.10 น. บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มนักเรียนเลวที่ได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเขียน
อนาคตที่อยากได้ ไว้บนผ้าขาวขนาด 30 x 30 เมตร นำผ้าขาวขึ้นไปคลุมบริเวณฐานแทนพานรัฐธรรมนูญ
โดยก่อนการนำผ้าขึ้นไป ได้มีการเข้าใจผิดกันระหว่างตำรวจที่ดูแลบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กับกลุ่มการ์ดอาสา
โดยกลุ่มการ์ดเข้าใจว่าตำรวจจะเข้ากระชับพื้นที่ จนเกิดเหตุชุลมุน และทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 1 นาย หลัง
เหตุชุลมุนจบลงการ์ดอาสาก็ได้เข้ามาขอโทษตำรวจ และได้ดำเนินกิจกรรมต่อ คือการนำผ้าขาวขึ้นไปคลุมฐานแทน
รัฐธรรมนูญจนสำเร็จ

ขณะที่ Mob Fest ออกแกล้งการณ์ในนามของมวลชนผู้ศรัทธาในประชาธิปไตย ทั้งกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาราษฎร์ ทั้งหลายผู้มีศักดิ์ศรีเสมอหน้ากัน ผู้เป็นเจ้าของผืนดินที่ตนยืนเหยียบ ได้มารวมกันในวันนี้ ณ สถานที่แห่ง
ประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนเส้นนี้คงเป็นที่หยึดยืนของรอยเท้านับแสน ที่ลำเลียงเอาความมุ่งมาด
ปรารถนาดีต่อประเทศชาติ มาเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจรับฟัง ไม่ได้หวังก่อการชั่วช้าหรือล้มล้างสิ่งใด และในวันนี้ ก็เช่นกัน
ทุกคนมาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ราชฎรบทใหม่ ขอแก้ไขสิ่งอันควรปรับปรุง และเพื่อเรียกร้องสิ่งอันพึงได้รับตามหลัก
สิทธิเสรีภาพ จงยืนยันใน 3 ข้อเรียกร้องหลัก คือ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและองคาพยพลาออก 2.รัฐสภา
ต้องรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน 3.ปฏิรูปสถาบันฯ

โดยชัยชนะของราษฎรกำลังมาถึง ประชาธิปไตยที่แท้กำลังผลิบาน จงร่วมกันผลักดันข้อเรียกร้องทุกประการ คราบโสมม
ของสังคมเราจะถูกชำระล้าง คนบาปที่ไร้สำนึก จะถูกชำระโทษ ความคับแค้นใจที่รอวันสะสางอย่างเป็นทางการ จะถูก
พิพากษา ขอยืนยันว่า ทุกปัญหาของประเทศจะต้องได้รับการ แก้ไขตามเสียงเรียกร้องของราษฎรผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_819751/

15 พฤศจิกายน 2020 - 07:20

ปธ.วิปรัฐบาลมั่นใจร่างแก้รธน.ไม่ขัดกม.-ผ่านแน่



ปธ.วิปรัฐบาล มั่นใจ ยืนยันตีความร่างแก้ รธน.ไม่มีผลกระทบ ส.ส.-ส.ว.ตัดสินใจโหวต มั่นใจไม่ขัดกฎหมาย เชื่อผ่านแน่

นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาลงมติ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ ในวันที่ 16-17 พ.ย.นี้ เกี่ยวกับการลงมติ และกรณีมี เพื่อน ส.ส.ของพรรคจำนวนหนึ่ง รวมถึง ส.ว. ยื่นญัตติเพื่อขอประธานรัฐสภา ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ ใน 3 ญัตติ และมีหลายฝ่ายกังวลว่า หากลงมติรับหลักการไปแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยภายหลังให้ 3 ญัตติขัดรัฐธรรมนูญ จะทำให้ ผู้ลงมติมีความผิดไปด้วย ฐานกระทำการขัดรัฐธรรมนูญ นั้น มั่นใจว่าประเด็นดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการตัดสินใจลงมติของเพื่อน ส.ส. รวมถึง ส.ว. เพราะร่างที่ตนเอง ร่วมลงชื่อนั้นสามารถดำเนินการได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงเชื่อมั่นว่าเพื่อน ส.ส. และ ส.ว. จะร่วมกันผลักดันร่างดังกล่าวเดินหน้าต่อไปได้

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_819724/

'นิพิฏฐ์'ขอบคุณปชป.อดทนฟัง'สิระ'แะ'ชวน-อภิสิทธิ์'



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กชื่อ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ระบุว่า ...

"ผมถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านส.ส.สิระ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ อย่างเป็นทางการ ที่กล่าวถึงท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และได้พูดพาดพิงถึง ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และถือโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทุกท่าน ที่รับฟังคำกล่าวของท่านส.ส.สิระ เจนจาคะ อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัว"

"การเคารพความเห็นของปัจเจกชนด้วยความอดทน ถือเป็นความดีงามของสังคมอย่างปฏิเสธไม่ได้"

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/197244>

15 พฤศจิกายน 2563 07:45 น.

ไม่ต้องพูดมาก..'สว.ค่านูณ'ประกาศพร้อมโหวตตัดอำนาจส.ว. แต่ไม่เอาสิทธิพิเศษคดีทุจริต



นายค่านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ ข้อความในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว "Kamnoon Sidhisamarn" ระบุว่า ...

ไม่ต้องพูดมากแล้ว สั้น ๆ ง่าย ๆ สำหรับการตัดสินใจโหวตวาระสำคัญ 17-18 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ : เหตุผลยาว ๆ อยู่บนพื้นฐานที่เคยโพสต์ไว้ 2 ครั้ง

1. เห็นชอบตั้งส.ส.ร.-ตัดอำนาจส.ว.เลือกนายกฯ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3273997255977539&id=10000101...

2. ว่าด้วยร่างฯฉบับที่ 7

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3460496973994232&id=10000101...

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/197247>

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 08.33 น.

‘คำณูณ’ประกาศโหวตตัดอำนาจ‘ส.ว.’ ไม่เอานิรโทษคดีทุจริต



‘คำณูณ’ประกาศโหวตตัดอำนาจ‘ส.ว.’ ไม่เอานิรโทษคดีทุจริต

15 พฤศจิกายน 2563 นายคำณูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว Kamnoon Sidhisamarn มีเนื้อหาดังนี้...

ไม่ต้องพูดมากแล้ว สั้น ๆ ง่าย ๆ สำหรับการตัดสินใจโหวตวาระสำคัญ 17-18 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ : เหตุผลยาว ๆ อยู่บนพื้นฐานที่เคยโพสต์ไว้ 2 ครั้ง

1. เห็นชอบตั้งส.ส.ร.-ตัดอำนาจส.ว.เลือกนายกฯ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3273997255977539&id=10000101...

2. ว่าด้วยร่างฯฉบับที่ 7

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3460496973994232&id=10000101...

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/531899>

“ดุสิตโพล” ส่วนมากให้ความสำคัญเลือกตั้ง อบจ.แต่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในความโปร่งใส



สวนดุสิตโพล สำรวจเลือกตั้ง อบจ. ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ มองเป็นพื้นฐานก้าวขึ้นสู่การเป็น ส.ส. ส่วนมากสนใจพอๆ ระดับชาติ แต่ไม่ค่อยเชื่อมั่นความโปร่งใส เน้นควรเป็นคนดี มีคุณธรรม เร่งพัฒนา ศก.ชุมชน

วันนี้ (15 พ.ย.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งแรกในรอบ 6 ปี กลุ่มตัวอย่าง 1,059 คน สำรวจระหว่างวันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2563 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ในระดับมากและค่อนข้างมาก ร้อยละ 38.81 และ 35.32 ตามลำดับ โดยเห็นว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นพื้นฐานให้ผู้สมัครก้าวไปสู่การเป็น ส.ส. หรือนักการเมืองระดับชาติ ร้อยละ 77.05 ทั้งนี้ สนใจการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นพอๆ กัน ร้อยละ 54.20 คุณลักษณะเด่นที่ผู้สมัครควรมี คือ เป็นคนดี มีคุณธรรม ร้อยละ 79.51 เรื่องด่วนที่ควรทำ คือ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ร้อยละ 73.28 และภาพรวมประชาชนไม่ค่อยเชื่อมั่นเรื่องความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง ร้อยละ 39.75

กว่า 6 ปีที่ประชาชนไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่น ผลสำรวจจึงสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เรื่องของความโปร่งใสต่อการจัดการเลือกตั้งก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่เช่นนั้นแล้ว ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งก็จะยิ่งลดน้อยลง ทั้งนี้ ผู้สมัครเองก็ต้องมีความโปร่งใสด้วยเช่นกัน และเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องเร่งพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9630000117852>

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 07.53 น.

โพลระบุชช.ไม่ค่อยเชื่อมั่นเลือกตั้ง‘อบจ.’โปร่งใส เคาะ‘3 สเปคเด่น’ผู้สมัครควรมี



โพลระบุชช.ไม่ค่อยเชื่อมั่นเลือกตั้ง‘อบจ.’โปร่งใส เคาะ‘3 สเปคเด่น’ผู้สมัครควรมี

15 พฤศจิกายน 2563 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ที่มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. จำนวนทั้งสิ้น 1,059 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2563 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 6 ปี หลังจากที่ว่างเว้นมานาน ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่องความเป็นธรรม โปร่งใส ผู้สมัครยึดปฏิบัติตามกฎระเบียบ สรุปลงได้ ดังนี้

1. ประชาชนให้ความสำคัญต่อการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้น้อยน้อยเพียงใด

อันดับ 1 มาก 38.81%

อันดับ 2 ค่อนข้างมาก 35.32%

อันดับ 3 น้อย 20.59%

อันดับ 4 ไม่ให้ความสำคัญเลย 5.28%

2. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นพื้นฐานให้ผู้สมัครก้าวไปสู่การเป็น ส.ส. หรือ นักการเมืองระดับชาติ

อันดับ 1 เห็นด้วย 77.05%

อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 22.95%

3. ประชาชนสนใจ “การเมืองระดับชาติ” หรือ “การเมืองระดับท้องถิ่น” มากกว่ากัน

อันดับ 1 สนใจเท่า ๆ กัน 54.20%

อันดับ 2 สนใจการเมืองระดับชาติมากกว่า 21.62%

อันดับ 3 สนใจการเมืองระดับท้องถิ่นมากกว่า 15.20%

อันดับ 4 ไม่สนใจเลย 8.98%

4. “3 คุณลักษณะเด่น” ที่ผู้สมัคร อบจ. ควรจะมี

อันดับ 1 เป็นคนดี มีคุณธรรม 79.51%

อันดับ 2 ทำงานโปร่งใส 72.30%

อันดับ 3 รับผิดชอบต่อปัญหาและเข้าใจท้องถิ่น 72.01%

5. “3 เรื่องเร่งด่วน” ที่ประชาชนอยากให้ อบจ. ช่วยเหลือมากที่สุด

อันดับ 1 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 73.28%

อันดับ 2 ขจัดยาเสพติด อบายมุข 67.75%

อันดับ 3 ส่งเสริมอาชีพ/จ้างงาน 64.12%

6. ประชาชนเชื่อมั่นในความเป็นธรรมโปร่งใสของการจัดการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้มากน้อยเพียงใด

อันดับ 1 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 39.75%

อันดับ 2 ค่อนข้างเชื่อมั่น 31.54%

อันดับ 3 เชื่อมั่น 14.45%

อันดับ 4 ไม่เชื่อมั่น 14.26%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (คำร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยว่า ภาพรวมประชาชนไม่ค่อยเชื่อมั่นเรื่องความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง ร้อยละ 39.75 กว่า 6 ปีที่ประชาชนไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่น ผลการสำรวจจึงสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เรื่องของความโปร่งใสต่อการจัดการเลือกตั้งก็เป็นสิ่งสำคัญ ไม่เช่นนั้นแล้วความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งก็จะยิ่งลดน้อยลง ทั้งนี้ผู้สมัครเองก็ต้องมีความโปร่งใสด้วยเช่นกัน และเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องเร่งพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น

ด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่าที่ ร.ต.จตุพล ดวงจิตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวว่า การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตัดสินใจเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้หลักคิดที่ว่า “ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ และเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะมอบอำนาจที่มีอยู่ให้กับตัวแทนไปทำหน้าที่ตามความต้องการของพวกเขาเอง” ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สำหรับการเลือกตั้ง อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ จะเป็นการเริ่มขับเคลื่อนการบริหารงานท้องถิ่นเต็มรูปแบบอีกครั้ง หลังจากว่างเว้นมา 6-8 ปี ประชาชนส่วนใหญ่จึงค่อนข้างให้ความสำคัญ และคาดหวังที่จะได้

ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม เข้ามาเป็นตัวแทนในการพัฒนาชุมชน หากการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม อันจะเป็นการลดความขัดแย้งในชุมชนและเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในท้องถิ่นและประเทศชาติอีกทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการอำนวยความสะดวกเลือกตั้งครั้งนี้

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/531896>

MATCHON ONLINE

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 - 09:18 น.

สวนดุสิตเผยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อมั่นความโปร่งใสการเลือกตั้ง อบจ.



สวนดุสิตเผยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อมั่นความโปร่งใสการเลือกตั้ง อบจ.

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.63 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งแรกในรอบ 6 ปี จากกลุ่มตัวอย่างรวม 1,059 ราย พบว่า เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของการจัดการเลือกตั้ง ปรากฏว่า 39.75% ไม่ค่อยเชื่อมั่นความโปร่งใส ขณะที่ 31.54% ระบุว่าค่อนข้างมีความเชื่อมั่น เมื่อถามถึงเรื่องการให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ปรากฏว่า 38.81% ให้ความสำคัญมาก อีก 35.32% ระบุว่าให้ความสำคัญค่อนข้างมาก และไม่ให้ความสำคัญอยู่ที่ 5.28%

และเมื่อถามว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นฐานให้ผู้สมัครก้าวสู่การเป็น ส.ส./ ส.ส.ช./ ส.ส.พ./ ส.ส.ร. เมืองระดับชาติ ซึ่ง 77.05% เห็นด้วย และอีก 22.95% ไม่เห็นด้วย

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2442670

ปชป.นัดประชุมส.ส.แก้รธน. ชี้ไร้หลักประกันหวั่นอภิปรายการเมือง ขอช่วยกันหาทางออก



ปธ.ส.ส.ปชป. เผย พรรคนัดส.ส.ประชุมถกแก้ไขรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้ ฝากสมาชิกรัฐสภาช่วยหาทางออกให้ประเทศ ไร้ปัญหาหลักประกันลงมติได้หรือไม่ อาจมีอภิปรายทางการเมือง

วันนี้ (15พ.ย.) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 17-18 พ.ย. นี้ว่า ตนได้เชิญ ส.ส. ของพรรคฯ ประชุมในวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ร่าง ที่จะมีการพิจารณากันในวันอังคารที่ 17 และวันพุธที่ 18 พ.ย. นี้

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ร่างนี้ รัฐสภาได้มีการอภิปรายไปแล้ว 6 ร่าง จึงจะไม่มีอภิปรายอีก ส่วนร่างที่เสนอเข้ามาใหม่คือร่างที่ประชาชนลงชื่อเสนอให้รัฐสภาพิจารณา ที่เรียกว่าร่างไอลอร์ จะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นก็จะมีการลงมติว่าจะรับหรือไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใดบ้าง

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จะเปิดโอกาสให้ ส.ส. แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเพื่อพิจารณาให้รอบด้านมากที่สุด ส่วนการลงมติว่าจะรับร่างใดบ้างนั้น ทางที่ประชุม ส.ส. ได้เคยประชุมและมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา จะรับร่างที่เสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาลที่ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมลงชื่อด้วย และร่างที่เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มีหลักการใกล้เคียงกัน สำหรับร่างของไอลอร์คงต้องรอฟังความคิดเห็นของ ส.ส. ว่า จะมีความคิดเห็นอย่างไร

ส่วนกรณีที่มีความวิตกกังวลว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะมีการลงมติไม่ให้ผ่านทั้งหมดนั้น ขณะนี้คงบอกไม่ได้ คงต้องรอจนถึงเวลาลงมติ อะไรก็อาจเกิดขึ้นได้ เพราะที่ผ่านมาก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว รัฐสภากำลังจะลงมติรับหรือไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ดี ๆ ก็มีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณา ก่อนรับหลักการ

พอมาถึงวันนี้กำลังนัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกันต่อ ก็มี ส.ว. รวมกับ ส.ส. รัฐบาลส่วนหนึ่งเข้าชื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 ร่างของรัฐบาลฝ่ายค้านและไอลอร์จะทำได้หรือไม่

เพราะฉะนั้นการประชุมรัฐสภาวันที่ 17-18 พ.ย. นี้ จึงไม่มีใครให้หลักประกันได้ว่าจะมีการลงมติหรือไม่ และผลจะออกมาอย่างไร เพราะอาจมี *‘‘อภิปรายทางการเมือง’’* ทำให้เกิดเรื่องที่ไม่มีการคาดคิดมาก่อนก็ได้ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

แต่ถ้าไม่มีอิทธิพลอะไร อย่างน้อยที่สุดร่างของรัฐบาลและฝ่ายค้านน่าจะผ่านไปได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีเสียง ส.ว. ประมาณ 84 เสียงลงมติให้ผ่านหรือไม่ ตามเงื่อนไขของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องมีเสียง ส.ว. เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

การแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งยังแผ่กระจายไปเกือบทุกหย่อมหญ้าจึงถือเป็นวาระสำคัญของบ้านเมือง ที่ทุกฝ่ายต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบก่อนตัดสินใจที่จะดำเนินการอะไร เพราะถ้าวางแผนพลาด หรือตัดสินใจผิด ก็อาจทำให้ประเทศติดหล่มจมปลักอยู่กับความขัดแย้งจนยากจะเยียวยา

โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ต้องถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สามารถช่วยกันใช้เวทีรัฐสภาหาทางออกให้ประเทศได้ จึงขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนว่าจะช่วยกันหาทางออกให้ประเทศ หรือจะสร้างทางตันให้ประเทศ

ฝากทุกฝ่ายคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องโดยรวมกันคล้อยตามนำพาประเทศไทยเดินหน้าต่อไปให้ได้ เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9630000117876>

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 10.25 น.

ปชป.นัดส.ส.ประชุมถกแก้ไชรธน. ผวา‘อภินิหการการเมือง’ตามหลอน



ปชป.นัดส.ส.ประชุมถกแก้ไชรธน. 16 พ.ย.นี้ ด้าน ‘องอาจ’ ชี้ ‘อภินิหการทางการเมือง’ อาจเกิดขึ้นได้ ไม่มีใครคาดคิด ผากสมาชิกรัฐสภาค้ำนึ่งส่วนรวม-ช่วยกันหาทางออกประเทศ

15 พฤศจิกายน 2563 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าและประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ว่า ตนได้เชิญ ส.ส. ของพรรคฯ ประชุมในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ร่าง ที่จะมีการพิจารณากันในวันที่ 17 และ 18 พฤศจิกายน นี้ ซึ่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ร่างนี้ รัฐสภาได้มีการอภิปรายไปแล้ว 6 ร่าง จึงจะไม่มี การอภิปรายอีก ส่วนร่างที่เสนอเข้ามาใหม่คือร่างที่ประชาชนลงชื่อเสนอให้รัฐสภาพิจารณาที่เรียกว่าร่างไอลอร์ จะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นจะมีการลงมติว่าจะรับหรือไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใดบ้าง

นายองอาจ กล่าวต่อว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จะเปิดโอกาสให้ ส.ส. แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเพื่อพิจารณาให้รอบด้านมากที่สุด ส่วนการลงมติว่าจะรับร่างใดบ้างนั้น ทางที่ประชุม ส.ส. ได้เคยประชุมและมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ว่า จะรับร่างที่เสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาลที่ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมลงชื่อด้วย และร่างที่เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มีหลักการใกล้เคียงกัน สำหรับร่างของไอลอร์ คงต้องรอฟังความคิดเห็นของ ส.ส. ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไร

“กรณีที่มีความวิตกกังวลว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะมีการลงมติไม่ให้ผ่านทั้งหมดนั้น ขณะนี้คงบอกไม่ได้ คงต้องรอจนถึงเวลาลงมติ อะไรก็อาจเกิดขึ้นได้ เพราะที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นมาแล้ว รัฐสภากำลังจะลงมติรับหรือไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ดีๆ ก็มีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณา ก่อนรับหลักการ พอมาถึงวันนี้กำลังนัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกันต่อ ก็มี ส.ว. รวมกับ ส.ส.รัฐบาลส่วนหนึ่งเข้าชื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 ร่างของรัฐบาลฝ่ายค้านและไอลอร์จะทำได้หรือไม่” นายองอาจ กล่าว

นายองอาจ กล่าวด้วยว่า เพราะฉะนั้นการประชุมรัฐสภาวันที่ 17-18 พฤศจิกายน นี้ จึงไม่มีใครให้หลักประกันได้ว่า จะมีการลงมติหรือไม่ และผลจะออกมาอย่างไร เพราะอาจมีอภินิหการทางการเมืองทำให้เกิดเรื่องที่ไม่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนก็ได้ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว แต่ถ้าไม่มีอภินิหการอะไร อย่างน้อยที่สุดร่างของรัฐบาลและฝ่ายค้านน่าจะผ่านไปได้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะมีเสียง ส.ว. ประมาณ 84 เสียงลงมติให้ผ่านหรือไม่ ตามเงื่อนไขของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องมีเสียง ส.ว. เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งยังแผ่กระจายไปเกือบทุกหย่อมหญ้าจึงถือเป็นวาระสำคัญของบ้านเมือง ที่ทุกฝ่ายต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบก่อนตัดสินใจที่จะดำเนินการอะไร เพราะถ้าวางแผนพลาด หรือตัดสินใจผิด ก็อาจทำให้ประเทศติดหล่มจมปลักอยู่กับความขัดแย้งจนยากจะเยียวยา

“โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ต้องถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สามารถช่วยกันใช้เวทีรัฐสภาหาทางออกให้ประเทศได้ จึงขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนว่าจะช่วยกันหาทางออกให้ประเทศ หรือจะสร้างทางตันให้ประเทศ ฝากทุกฝ่ายคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องโดยรวมกันคล้อยขนานนำพาประเทศไทยเดินหน้าต่อไปให้ได้ เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต” นายองอาจ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/531918>

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 10.15 น.

‘พีศรี’ร้องประธานรัฐสภา สอบรายชื่อแก้รธน.ฉบับ‘ไอลอร์’ หวังมีปลอมเอกสาร



‘พีศรี’ร้องประธานรัฐสภา สอบรายชื่อแก้รธน.ฉบับ‘ไอลอร์’ หวังมีปลอมเอกสาร

15 พฤศจิกายน 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอร์ (iLaw) ได้อ้างรายชื่อประชาชนจำนวน 100,732 รายชื่อส่งให้รัฐสภาเมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 ที่ผ่านมา เพื่อใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.256(1) ในการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้วนั้น การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทั้งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งของฝ่ายค้านและของรัฐบาล รวมทั้งของไอลอร์นั้น ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากทั้งที่เห็นด้วย และที่ไม่เห็นด้วยก็มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามครรลองของกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในส่วน of ไอลอร์นั้น ผู้ที่มีสิทธิที่จะร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเท่านั้น

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า ดังนั้น เมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับรายชื่อจากตัวแทนไอลอร์มาดำเนินการตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมลงชื่อจริงมีเพียง 98,824 คนเท่านั้น ซึ่งต่อมาประธานรัฐสภาได้จัดให้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และจัดเอกสารไว้เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศ คือวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อนั้นด้วยแล้ว

ทั้งนี้ บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาของการตรวจสอบแล้ว แต่เป็นที่สงสัยว่าหนังสือที่ทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อทั้ง 98,824 นั้นมีผู้ยืนยันกลับมายังสำนักงานเลขาธิการสภาฯ จำนวนเท่าใด และครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2556 บัญญัติไว้ใน ม.14 ว่า “ผู้ใดลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร หรือใช้ หรืออ้างลายมือชื่อปลอมเช่นว่านั้น เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่แท้จริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

“ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะเดินทางไปยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบหลักฐานการยืนยันรายชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายว่าครบ 50,000 รายชื่อหรือไม่ และมีผู้ใดลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร หรือใช้หรืออ้างลายมือชื่อปลอมหรือไม่ เพื่อที่จะได้เร่งรัดให้รัฐสภาหรือสภาผู้แทนฯ ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีเอากับผู้ริเริ่มการเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เขตดุสิต กทม.” นายศรีสุวรรณ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/531917>

MATCHON ONLINE

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 - 10:16 น.

‘ศรีสุวรรณ’ เตรียมร้องประธานสภาตรวจสอบรายชื่อไอลอร์ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ



เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอร์ (iLaw) ได้อ้างรายชื่อประชาชนจำนวน 100,732 รายชื่อส่งให้รัฐสภาเมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256(1) ในการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั้น การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวทั้งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายค้านและของรัฐบาล รวมทั้งของไอลอร์ถูกส่งควมวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหลังจากมีความเห็นแตกต่าง โดยการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามครรลองของกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในส่วนของไอลอร์ผู้ที่มีสิทธิที่จะร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเท่านั้น

“เมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับรายชื่อจากตัวแทนไอลอร์มาดำเนินการตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมลงชื่อจริงมีเพียง 98,824 คน ต่อมาประธานรัฐสภาจัดให้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และจัดเอกสารไว้เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศ คือวันที่ 14 ตุลาคม ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อด้วยขณะนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาของการตรวจสอบแล้ว แต่เป็นที่สงสัยว่าหนังสือที่ทางเลขาธิการสภาฯแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อทั้ง 98,824 ราย มีผู้ยืนยันกลับมาครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือไม่ เนื่องจากตาม พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2556 บัญญัติไว้ในมาตรา.14 ระบุว่าผู้ใดลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร หรือใช้ หรืออ้างลายมือชื่อปลอมเช่นว่านั้น เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือผู้ติดต่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่แท้จริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นายศรีสุวรรณ กล่าว

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สมาคมฯจะเดินทางไปยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบหลักฐานการยืนยันรายชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายว่าครบ 50,000 รายชื่อหรือไม่ และมีผู้ใดลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร หรือใช้ หรืออ้างลายมือชื่อปลอมหรือไม่ เพื่อที่จะได้เร่งรัดให้รัฐสภาหรือสภาผู้แทนฯ ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีเอากับผู้ริเริ่มการเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาในวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กทม.

อ้างอิง : https://www.matchon.co.th/politics/news_2442709

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 10.55 น.

‘คนละครึ่ง’ ฟังได้! ซูเปอร์โพลเผยได้ใจคนรายได้น้อย-เยาวชน ดันเรตติ้ง ‘บิ๊กตุ๋’ ชยับ



15 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คนละครึ่ง ฟังได้ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,121 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงความเห็นเกี่ยวกับ โครงการ คนละครึ่ง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.6 ระบุ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เจ้าของร้านค้า รายย่อย ฟังได้ รองลงมาคือ ร้อยละ 90.6 ระบุ คนคิด ออกแบบโครงการ คนละครึ่ง เก่ง ร้อยละ 89.8 ระบุ เดินตลาดเห็นคนจับจ่ายใช้สอย มีความสุข รักประเทศไทย รักรัฐบาลมากขึ้น ร้อยละ 89.8 ระบุ โครงการคนละครึ่ง ทำประชาชนคุ้นเคยใช้แอปพลิเคชัน และดิจิทัลมากขึ้น ร้อยละ 89.6 ระบุ รัฐบาลควรจัดยิ่งใหญ่อีกในช่วงปีใหม่ ขยายโอกาสให้ชาวบ้านและบริษัทร้านค้ามากขึ้น ร้อยละ 89.3 ระบุ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเดือดร้อน ประชาชนฟังได้ และร้อยละ 85.8 ระบุ ช่วยทำให้ประชาชนมีวินัยในการออมและใช้จ่ายเงิน

ที่น่าสนใจ คือ ทั้งกลุ่มเยาวชนและไม่ใช่เยาวชนส่วนใหญ่สนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ต่อ ถ้ามีโครงการช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ออกมาเรื่อย ๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.5 ของกลุ่มเยาวชน และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.8 ของกลุ่มที่ไม่ใช่เยาวชน สนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ต่อ ถ้ามีโครงการช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ออกมาเรื่อย ๆ

นอกจากนี้ กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มรายได้เงินเดือนส่วนใหญ่สนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ต่อ ถ้ามีโครงการช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ออกมาเรื่อย ๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.0 ของคนที่มีรายได้เงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท สนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ต่อ ถ้ามีโครงการช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ออกมาเรื่อย ๆ ในขณะที่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.7 ของคนที่มีรายได้เงินเดือนระหว่าง 15,000 ถึง 30,000 บาท สนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ต่อ ถ้ามีโครงการช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ออกมาเรื่อย ๆ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.5 ของคนที่มีรายได้เงินเดือนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป สนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ต่อ ถ้ามีโครงการช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ออกมาเรื่อย ๆ เช่นกัน

ที่น่าพิจารณาคือ ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง จะเลือกพรรคการเมืองใด เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังโครงการคนละครึ่ง พบว่า คนจะเลือกพรรคพลังประชารัฐเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 10.9 ก่อนโครงการคนละครึ่ง มาอยู่ที่ร้อยละ 27.7 หลังโครงการ คนละครึ่ง ในขณะที่ คนจะเลือกพรรคร่วมรัฐบาลไม่แตกต่างกัน คือร้อยละ 5.7 ก่อนโครงการฯ และร้อยละ 5.8 หลังโครงการฯ ที่น่าเป็นห่วงคือ คนจะเลือกพรรคเพื่อไทยลดลงจากร้อยละ 9.3 ก่อนโครงการฯ มาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 หลังโครงการฯ และพรรคก้าวไกล (อนาคตใหม่เดิม) ลดลงจากร้อยละ 13.0 ก่อนโครงการฯ มาอยู่ที่ร้อยละ 2.1 หลังโครงการฯ ในขณะที่ คนจะเลือกพรรคอะไรก็ได้ที่เป็นการเมืองใหม่แท้จริง ลดลงจากร้อยละ 59.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 16.8 แต่คนที่ตอบอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.5 มาอยู่ที่ร้อยละ 45.1

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า โครงการ คนละครึ่ง ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังได้ใจกลุ่มคนรายได้น้อยและคนที่เริ่มทำงานระยะแรกของชีวิต และยังได้ใจกลุ่มเยาวชนและผู้ไม่ใช่เยาวชนอีกด้วย เพราะเป็นการตอบโจทย์ตรงเป้าอย่างหนึ่งของประชาชนที่กำลังรอการช่วยเหลือลดความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนในเรื่องปากท้องที่ต้องมาอันดับแรก

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า โครงการ คนละครึ่ง กำลังเป็นที่นิยมของประชาชนและเกิดผลกระทบกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ประชาชนชาวบ้านทั่วไป ร้านค้ารายย่อย ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขึ้นไป ฟุ้งได้ ส่งผลทำให้ฐานสนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพิ่มสูงขึ้นและส่งผลทำให้ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐ จะกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งมากกว่าพรรคอื่น ๆ ที่ อาจเป็นเพราะเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เล็งเห็นว่าเป็นพรรคที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวาย ซ้ำเติมเศรษฐกิจ ซ้ำเติมวิกฤตโควิด-19 และซ้ำเติมความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชน เช่น พรรคก้าวไกล (อนาคตใหม่เดิม) หรือ พรรคเพื่อไทยที่มีภาพของการไปสนับสนุนมือบที่แต่ต้องสถาบันหลักของชาติ อันเป็น หัวใจของราษฎร ที่เปราะบาง ก็เป็นไปได้

“อย่างไรก็ตาม ข้อควรปรับปรุงในโครงการ คนละครึ่ง คือ ควรขยายเวลา เอาอีก ทำอีกต่อเนื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่อย ๆ ควรมีระบบให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงอาจใช้ทั้ง คนจริง หรือ มนุษย์บอต (Bot) คอยตอบคำถาม ช่วยเหลือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะ Live Chat ให้ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ ร้านค้ารายย่อย และอื่น ๆ จะเสริมความพึงพอใจได้มากยิ่งขึ้น” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/531921>

MATCHON ONLINE

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 - 10:42 น.

‘หญิงหน่อย’ลงพื้นที่หนองบัวลำภู ช่วยผู้สมัครนายก-ส.อบจ. หาเสียง



เมื่อช่วงเย็นวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทยและอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายวิชัย สามิตร ผู้สมัคร นายก อบจ.หมายเลข 6 นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งนายก อบจ.พรรคเพื่อไทยหนองบัวลำภูและผู้สมัคร ส.อบจ.ได้เดินเข้าตลาดแม่สำเนียง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู เพื่อขอคะแนนสนับสนุนผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย ที่ลงสมัคร นายก อบจ.และ ส.อบจ.ของจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งได้มีแม่ค้า พ่อค้า ชาวบ้านที่มาเดินจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดได้พากันมาขอถ่ายรูปเซลฟี่ จับมือและต้อนรับทักทายกันตามร้านค้าที่เดินผ่าน

โดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้กล่าวปราศรัยถึงนโยบายของ ผู้สมัคร นายก อบจ.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทยในการที่จะพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนโยบายทางด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยลดต้นทุนในการเกษตร นโยบายทางด้านการท่องเที่ยวที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย นโยบายกาทางการศึกษา และหากประชาชนเลือกผู้สมัครนายก อบจ.หนองบัวลำภู ของพรรคเพื่อไทย ได้เป็นนายก อบจ.จะได้ สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มาเป็นผู้ช่วยในการทำงานให้กับพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำภู

จากนั้น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ยังได้เดินทางไปร่วมเดินหาเสียงกับ นายวิชัย สามิตร ผู้สมัคร นายก อบจ.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย หมายเลข 6 พร้อมด้วยผู้สมัครและผู้สนับสนุนอีก ที่ บริเวณตลาดชุมชนห้วยเตี๊อ ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู โดยได้เดินทักทายแม่ค้า พ่อค้า ประชาชน ที่มาซื้อหาสินค้าในตลาด ตั้งแต่แถวแรกหน้าตลาดไปจนถึงท้ายตลาด มีการกล่าวทักทายกับแม่ค้า พ่อค้า แม่ค้าและประชาชนที่มาพบ ต่างพากันขอจับมือถ่ายรูปเซลฟี่กันตลอดเส้นทางที่เดินในตลาด โดยตลอดเส้นทาง

พร้อมกับได้ฝากผู้สมัคร นายก อบจ. หมายเลข 6 และ ส.อบจ.พรรคเพื่อไทย ขอให้เลือกตั้งครบครัน ซึ่งจะมีหมายเลขไม่เหมือนกัน ตามเขตแต่เขตเลือกตั้ง ขอให้เลือกพรรคเพื่อไทย เพื่อจะได้นำนโยบายมาพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ให้มีเศรษฐกิจดี ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีภูพานที่วัดดอยเทพสมบูรณ ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นแลนด์มาร์ค เชื่อมต่อการท่องเที่ยวไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูพานน้อย ให้ดอกไม้สวยงามตลอดปี สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2442742

15 พ.ย. 2563 11:30 น.

เลือกตั้งนายก อบจ.เตีอด โคราชชาติพัฒนา "สุวัจน์" ชน คณะก้าวหน้า "ธนาธร"



โคราชเลือกตั้ง ส.อบจ. เขตอำเภอเมือง 8 เขต สู้กันแบบยิบตา ระหว่างทีมโคราชชาติพัฒนา รักจริงไม่ทิ้งกัน "สุวัจน์" VS ทีมคณะก้าวหน้าของ "ธนาธร"

วันที่ 15 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.อบจ.นครราชสีมา ซึ่งเขต อ.เมือง มี ส.อบจ.ได้ 8 คน 8 เขตเลือกตั้ง กลุ่มหรือทีมผู้สมัครที่กำลังถูกจับตามองทั้ง 8 เขต ซึ่งแชมป์เก่าที่ชนะยกทีม ได้แก่ ทีมโคราชชาติพัฒนา ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทีมโคราชชาติพัฒนา ส่งครบ 8 เขตเลือกตั้ง โดยมี นายประพจน์ ธรรมประทีป อดีต ส.จ.อำเภอเมืองฯ เป็นหัวหน้าทีมโคราชชาติพัฒนา ที่มีขุนชื่อใหญ่ "นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ" โดยมี คู่แข่งที่ส่งผู้สมัคร 8 เขตเลือกตั้งเช่นเดียวกัน คือ กลุ่มคณะก้าวหน้า (พรรคอนาคตใหม่) มี นายอนันต์ สิมมานนท์ แกนนาคณะก้าวหน้า จ.นครราชสีมา (อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จ.นครราชสีมา) หัวหน้าทีมอำเภอเมือง นครราชสีมา มีขุนชื่ออย่าง "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" แกนนาคณะก้าวหน้า

นายประพจน์ ธรรมประทีป หัวหน้าทีมโคราชชาติพัฒนา กล่าวว่า ทีมโคราชชาติพัฒนา "รักจริงไม่ทิ้งกัน" โคราชเป็น เมืองแห่งความสุข ต้องมีเศรษฐกิจที่ดี สภาพที่ดี โดยเฉพาะเรื่อง 9 นโยบายของเรา อาทิ นโยบายเรื่องการศึกษา, เศรษฐกิจรากหญ้า, นโยบายสังคม, นโยบายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ, นโยบายอุตสาหกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม, นโยบายการท่องเที่ยว, นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล, นโยบายเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และ นโยบายกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับสโลแกน ซึ่งเขต อ.เมืองฯ 8 เขต เรามั่นใจทุกเขตที่จะได้รับเลือกแบบยกทีม โดยเฉพาะ โคราชชาติพัฒนา เรามี ส.ส.อยู่แล้วก็จะทำให้งานในด้านการพัฒนาท้องถิ่นเดินหน้าไปได้ ให้โคราชเป็นเมือง แห่งความสุขต่อไป ขณะนี้เท่าที่เราลงพื้นที่ พบว่า ความต้องการของพี่น้องประชาชนก็คือ เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องอาชีพ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนเรื่องทีทีมโคราชชาติพัฒนาไม่ส่งผู้สมัคร นายก อบจ.การทำงานร่วมกัน ไม่ว่าใครจะมาเป็น นายก อบจ.เราไม่มีปัญหาในการทำงานแน่นอน ถ้าคนที่จะมาเป็นนายก อบจ.มองถึงความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชน ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนทั้ง 24 ตำบลของอำเภอเมืองนครราชสีมา ออกไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 20 ธ.ค. 2563 ให้มาก ให้เยอะที่สุด โคราชก็จะเป็นเมืองแห่งความสุขต่อไป

นายอนันต์ สิมมานนท์ หัวหน้าทีมคณะก้าวหน้า อำเภอเมืองนครราชสีมา กล่าวว่า คณะก้าวหน้า ส่งผู้สมัคร ส.อบจ. 24 คน และผู้สมัครนายก อบจ. 1 คน คือ ดร.สาธิต ปิตุวิธา หมายเลข 1 ในส่วนเขต อ.เมืองนครราชสีมา 8 เขตเราส่ง ครบ การหาเสียงขณะนี้ทุกคนอยู่ในพื้นที่กันหมด ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี คณะก้าวหน้าเรามีนโยบาย 13 ข้อ อาทิ

ที่เน้นนโยบายด้านหลักใหญ่ที่เป็นภาพรวมเรื่องการทำการเมืองแบบใหม่ ไม่ซื้อเสียง ไม่โกงกิน เราจะทำงบประมาณต่างๆ อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ต้องทำให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งตอนนี้ผู้สมัครแต่ละคนแยกหาเสียงทั้งต่างอำเภอ และอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งจากการลงพื้นที่หาเสียงเท่าที่ประเมินดูแล้ว เราน่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแบบยกทีม เพราะเราได้คัดสรรคัดกรองผู้ที่มาลงสมัครทุกคนอย่างดี ทั้งเรื่องประวัติความเป็นมา เรื่องความคิด อุดมการณ์ทางการเมือง เราก็คิดว่าทุกคนจะสามารถสอบผ่านได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกจะออกมาใช้สิทธิ์อย่างถล่มทลาย เราก็คาดหวังคะแนนจากตรงนี้อย่างมาก

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1976959>

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 11.32 น.

เลือกตั้งส.อบจ.โคราชสู้กันแบบยิบตา



โคราชเลือกตั้ง ส.อบจ. เขตอำเภอเมือง 8 เขตสู้กันแบบยิบตาระหว่างทีมโคราชชาติพัฒนา รักจริงไม่ทิ้งกัน “สุวัจน์” กับทีมคณะก้าวหน้า “ธนาธร”

นครราชสีมา วันนี้ (15 พ.ย. 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.อบจ.นครราชสีมา ซึ่งเขต อ.เมือง มี ส.อบจ.ได้ 8 คน 8 เขตเลือกตั้ง กลุ่มหรือทีมผู้สมัครที่กำลังถูกจับตามอง ทั้ง 8 เขต ซึ่งแชมป์เก่าที่ชนะยกทีม ได้แก่ ทีมโคราชชาติพัฒนา แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทีมโคราชชาติพัฒนา ส่งครบ 8 เขตเลือกตั้ง โดยมีนายประพจน์ ธรรมประทีป อดีต ส.จ.อำเภอเมทองฯ เป็นหัวหน้าทีมโคราชชาติพัฒนา ที่มีกุนซือใหญ่ “ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ “ โดยมีคู่แข่งที่ส่งผู้สมัคร 8 เขตเลือกตั้งเช่นเดียวกันคือ กลุ่มคณะก้าวหน้า(พรรคอนาคตใหม่) มีนายอนันต์ สิมมานนท์ แกนนำคณะก้าวหน้า จ.นครราชสีมา (อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จ.นครราชสีมา) หัวหน้าทีมอำเภอเมืองนครราชสีมา มีกุนซืออย่าง”ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” แกนนำคณะก้าวหน้า โดยบรรยากาศผู้สมัคร นายก อบจ.นครราชสีมา ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล หมายเลข 2 ซึ่งถูกจับตามองกันมากกว่า เป็นตัวเต็ง นายก อบจ. ได้เดินทักทายสวมกอดให้กำลังใจผู้สมัคร ส.อบจ. ทีมโคราชชาติพัฒนา เขต 2 คือ นางสาวจิรัฐิพรรณณ์ วงศ์จร

นายประพจน์ ธรรมประทีป หัวหน้าทีมโคราชชาติพัฒนา กล่าวว่า ทีมโคราชชาติพัฒนา “ รักจริงไม่ทิ้งกัน” โคราชเป็นเมืองแห่งความสุข ต้องมีเศรษฐกิจที่ดี สุขภาพที่ดี โดยเฉพาะเรื่อง 9 นโยบายของเรา อาทิ นโยบายเรื่องการศึกษา , เศรษฐกิจรากหญ้า , นโยบายสังคม , นโยบายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ , นโยบายอุตสาหกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม , นโยบายการท่องเที่ยว , นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล , นโยบายเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และนโยบายกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับสโลแกน ซึ่งเขต อ.เมืองฯ 8 เขตเรามั่นใจทุกเขตที่จะได้รับแบบยกทีม โดยเฉพาะ โคราชชาติพัฒนาเรามี ส.ส. อยู่แล้วก็จะทำให้งานในด้านการพัฒนาท้องถิ่นเดินหน้าไปได้ให้โคราชเป็นเมืองแห่งความสุขต่อไป ขณะนี้เท่าที่เรามองพื้นที่พบว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องอาชีพ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนเรื่องที่ทีมโคราชชาติพัฒนาไม่ส่งผู้สมัคร นายก อบจ.การทำงานร่วมกัน ไม่ว่าใครจะมาเป็นนายก อบจ.เราไม่มีปัญหาในการทำงานแน่นอน ถ้าคนที่จะมาเป็นนายก อบจ.มองถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนทั้ง 24 ตำบลของอำเภอเมืองนครราชสีมาออกไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 20 ธ.ค. 2563 ให้มากให้เยอะที่สุด โคราชก็จะเป็นเมืองแห่งความสุขต่อไป

นายอนันต์ สิมมานนท์ หัวหน้าทีมคณะก้าวหน้า อำเภอเมืองนครราชสีมา กล่าวว่า คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัคร ส.อบจ. 24 คน และผู้สมัครนายก อบจ. 1 คนคือ ดร.สาธิต ปิติวรา หมายเลข 1 ในส่วนเขต อ.เมืองนครราชสีมา 8 เขตเราส่งครบ การหาเสียงขณะนี้ทุกคนอยู่ในพื้นที่กันหมด ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี คณะก้าวหน้าเรามีนโยบาย 13 ข้อ อาทิ ที่เน้นนโยบายด้านหลักใหญ่ที่เป็นภาพรวมเรื่องการทำการเมืองแบบใหม่ ไม่ซื้อเสียง ไม่โกงกิน เราจะทำงานประมาณต่างๆอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ต้องทำให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งตอนนี้ผู้สมัครแต่ละคนแยกหาเสียงทั้งต่างอำเภอ และอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งจากการลงพื้นที่หาเสียงเท่าที่ประเมินดูแล้วว่า เราน่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแบบยกทีม เพราะเราได้คัดสรรคัดกรองผู้ที่มีมาลงสมัครทุกคนอย่างดี ทั้งเรื่องประวัติความเป็นมา เรื่องความคิด อุดมการณ์ทางการเมือง เราก็คิดว่าที่ทุกคนจะสามารถสอบผ่านได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้สิทธิครั้งแรกจะออกมาใช้สิทธิอย่างมากถล่มทลาย เราก็คาดหวังคะแนนจากตรงนี้อย่างมาก

อ้างอิง : <https://www.banmuang.co.th/news/region/212646>

15 พฤศจิกายน 2563 11:16 น.

ผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น เขต 1 เจอมือดีทำลายป้ายหาเสียง



ขอนแก่น 15 พ.ย. – ผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น เขต 1 แจ้งความตำรวจ สภ.บ้านเป็ด ถูกผู้ไม่หวังดีทำลายเสียหาย 2 ป้าย

นายคมสัน ทองพิทักษ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น เขต 1 นำป้ายหาเสียง 2 ป้าย ที่ถูกทำลายจนเสียหาย มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.บ้านเป็ด ก่อนเปิดเผยว่า ติดตั้งป้ายหาเสียงผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น เขต 1 ไปแล้วกว่า 80 ป้าย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และมาพบว่าป้ายหาเสียงถูกทำลายและสูญหายเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ล่าสุดที่พบคือบริเวณทางเข้าค่ายสีหราชเดโชชัย และหน้าห้างไพรัช ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด ซึ่งยังไม่ยืนยันว่าเป็นฝีมือของใคร จึงเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพราะเกรงว่าป้ายหาเสียงของตนเองจะถูกทำลายอีก และกังวลว่าเมื่อถึงวันก่อนเลือกตั้ง ซึ่งทีมงานเก็บป้ายหาเสียงไปหมดแล้ว ผู้ไม่หวังดีเอาป้ายที่ขโมยป้ายไปกลับมาตั้ง จะทำให้กลายเป็นป้ายหาเสียงเกิน ซึ่งจะส่งผลกับสิทธิของผู้สมัคร.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/region-584208>

ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี-นายก อบจ.ชลบุรีใช้กลยุทธ์หาเสียงเข้าเย็นค่ำ



บรรดา ส.อบจ.ชลบุรี และ นายก อบจ.ชลบุรี เปลี่ยนกลยุทธ์ ไม่ค่อยหาเสียงกลางวันกัน เพราะ ปชช.ส่วนใหญ่ไปทำงานกัน ยึดกลยุทธ์เข้า เย็นและค่ำ มัดใจ ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

วันนี้ 15 พ.ย.63 ที่บริเวณหมู่บ้านปรารถนา ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี นายภูริวัฒน์ เสมอวงษ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขต 6 อ.เมือง จ.ชลบุรี เบอร์ 1 พร้อมด้วยนายวินัย พันภัยพาล อดีตกำนันตำบลเสม็ด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยอดีตผู้นำท้องถิ่น และลูกทีมหาเสียงได้ลงพื้นที่ประกาศตัวว่า ลงสมัคร ส.อบจ.ชลบุรี รวมทั้งขอคะแนนเสียง นอกจากนี้ยังชักชวนให้เข้าคูหาในวันที่ 20 ธ.ค.63 เพื่อลงคะแนน เพื่อเลือกตั้ง นายก อบจ.ชลบุรี และ ส.อบจ.ชลบุรี โดยให้ลงคะแนนหมายเลข 1 นายวิทยา คุณปลื้ม หัวหน้ากลุ่มเรารักชลบุรี เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่ม “เรารักชลบุรี” วางนโยบายสร้างจังหวัดชลบุรี ให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสู่อาเซียน ทางด้าน เศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยวและกีฬา

พบว่าขณะนี้ บรรดาผู้สมัครทั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.ชลบุรี ต่างระดมหาเสียงกันทั้งช่วงเข้าเย็นและค่ำ เนื่องจากประชาชนมีเวลาทั้งก่อนและกลับจากทำงาน จึงได้มาขอคะแนนเสียงจากประชาชน ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างมากมาย

อ้างอิง : <https://www.banmuang.co.th/news/region/212633>

ปลัดประเทศ



“วิกฤติ” มีแต่เสียโอกาส ทั้ง “ไทย-สหรัฐฯ” ฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ อีกฝ่ายหนึ่งก็บริหารงานไม่ได้ “ประยุทธ์” วันนี้เลยไม่ต่างไปจากผู้นำที่ดูแลราชการเท่านั้น แต่ “ชวน” คุมเกมการเมืองแทน

ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี้ที่สหรัฐอเมริกาที่ยื้อกันไม่จบเมื่อ “โดนัลด์ ทรัมป์” ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ ดิ้นสุดตัวด้วยข้ออ้างว่ามีการโกงเลือกตั้ง และลู่ฟองให้บัคคะแนนใหม่

“คนเก่า” ก็ยังอยู่ “คนใหม่” เข้าทำงานไม่ได้

ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของประเทศที่เรียกตัวเอง “ต้นแบบ” ประชาธิปไตยสากลซึ่งมีมาตรฐานและรูปแบบที่ชัดเจน

ที่สำคัญแต่ละรัฐยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการว่า “ทรัมป์” หรือ “โจ ไบเดน” ใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริง แม้ผลคะแนนนั้นชัดเจนแล้วก็ตาม

ขั้นต่อไปจะต้องให้สภาสูงรับรองอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นก็จะเข้าสาบานตนเพื่อรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในต้นปีหน้านั้นแหละถึงจะเข้ารับหน้าที่อย่างสมบูรณ์

“เลือกตั้งแพ้” แต่ “คนไม่แพ้” มันก็ยังยุ่งไปกันใหญ่

ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือผู้นำหลายประเทศในระดับมหาอำนาจยังไม่ได้แสดงความยินดีไปยัง “โจ ไบเดน” แม้จะมีอีกหลายประเทศปฏิบัติกันไปแล้ว

คงประเมินสถานการณ์แล้วว่าต้องรอให้มีความชัดเจนอย่างเป็นทางการก่อนถึงจะว่ากันเพราะในฐานะประเทศใหญ่ด้วยกัน

ลีลาทางการทูตจึงต้องสงวนท่าทีเพราะอาจจะหน้าแตกเอาได้ง่ายๆ

ว่าไปแล้วชาวอเมริกันที่ให้คำตอบจากการสำรวจความคิดเห็นของโพลต่างๆค่อนข้างจะตรงกันว่า “ทรัมป์” แพ้แล้ว ก็ควรจะยอมลงจากตำแหน่งโดยดี

หรือแม้กระทั่งในครอบครัวต่างก็ส่งเสียงตรงกันว่าควรจะยอมได้แล้วเพื่อให้ผู้นำคนใหม่ได้เข้ามาบริหารประเทศแทน
สหรัฐอเมริกานี้มีอีกหลายปัญหาที่ยังค้างคาอยู่?

แค่ “โควิด-19” ที่ “โจ ไบเดน” ได้ ประกาศแผนงานในการแก้ไขก็ได้วางเอาไว้แล้วค่อนข้างชัดเจนและแตกต่างจาก
“ทรัมป์” แบบหน้ามือเป็นหลังมือ

จนบัดนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้นอกจากส่งเสียงเตือนให้สวมหน้ากากและทิ้งระยะห่างเพื่อเป็นการป้องกันได้เท่านั้น
ขณะที่การแพร่ระบาดนั้นหนักขึ้นทุกวันแบบวันเดียวติดเชื้อมันนับแสนๆคน

พูดไปก็เป็น “วิกฤติ” ไม่ต่างกับประเทศไทยเท่าใดนัก

ที่บ้านเราแม้ สมช.จะประเมินตัวเลขผู้ชุมนุมมีจำนวนลดลง ทำให้บรรดาผู้มีอำนาจต่างก็พอใจ เพราะมันเท่ากับว่าใกล้
จะถึงวาระสุดท้ายกันแล้ว

แต่แกนนำบอกว่า “นี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้น” เท่านั้น จากนั้นไปจะมีจำนวนมากขึ้นและสุดท้ายพวกเขาจะชนะแน่

ที่น่าสังเกตอันหนึ่งว่ากันโดยรวมแล้ว “คน” ที่มีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเมือง ณ เวลานี้ กลับกลายเป็นคนชื่อ
“ชวน หลีกภัย” ไม่ใช่ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เสียแล้ว

นายกฯทำหน้าที่ “ปลัดประเทศ” คือบริหารราชการเท่านั้น

เพราะปัญหาทุกอย่างถูกโยนเข้าสภาที่วางขอบข่ายเอาไว้ 2 เรื่องใหญ่ คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการตั้งคณะกรรมการ
สมานฉันท์

เท่ากับกันตัวนายกฯหลีกพ้นจากการถูก “ไล่” ไล่ส่ง

17-18 พ.ย.63 ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งได้มีการวางแนวทางการดำเนินการเอาไว้อย่าง
ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

จะไปเข้มข้นกันในสภาว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แต่ผู้ชุมนุมก็จะยังคงเคลื่อนไหวไม่หยุดจนไปบรรจบกันในสภานั้นแหละ!!!

“ลิขิต จงสกุล”

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1976453>

ไฟเขียวแก้รัฐธรรมนูญ “ประนีประนอม” ชะลอวิกฤติ : พิสูจน์จริงใจ ประคองในระบบ



“ข่าวใหญ่” ของมวลมนุษยชาติ ล่าสุดบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา และไบออนเทค (BioNTech) ผู้ผลิตยารายใหญ่ของประเทศเยอรมนี แถลงความคืบหน้า ครั้งใหญ่ในการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในขั้นแรก สามารถป้องกันไม่ให้คนติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์

โดยมีการนำวัคซีนนี้ไปทดลองกับคน 43,500 คน ใน 6 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี บราซิล อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้ และตุรกี โดยไม่พบว่ามีปัญหาในเรื่องความปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมการทดลอง

คาดว่าจะมีการผลิตวัคซีน 50 ล้านโดส ภายในปีนี้ และ 1.3 พันล้านโดสในปีหน้า

ขณะที่ นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระบุว่า รัฐบาลไทยมีข้อตกลงในการประสานข้อมูลเชิงลึก กับบริษัทไฟเซอร์อยู่แล้ว บนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยไฟเซอร์ถือเป็นหนึ่งในบริษัทยาที่อยู่ในแผนการจัดการวัคซีนล่วงหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

ผลวิเคราะห์นี้ทำให้ “มีความหวังมากขึ้นว่าจะมีโอกาสได้ใช้วัคซีนในระยะเวลาอันใกล้”

การันตีประเทศไทยไม่ตกขบวน “วัคซีนหยุดไวรัสมรณะ”

ก่อนอื่นใด โดยปฏิภริยาตอบรับข่าวดี ณ นานา ที่บริษัทยาเปิดเผยข้อมูลความสำเร็จ ตลาดหุ้นทั่วโลกดีดขึ้นทันทีอย่างมีนัยสำคัญ

เช่นเดียวกับราคาน้ำมันพุ่งทะยาน ตามสัญญาณที่นักลงทุนมีความหวังว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันจะฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

จากที่แกว่งไปแกว่งมาตามสถิติการระบาดในสหรัฐฯและยุโรป

“วัคซีนโควิด-19” เท่านั้น คือปัจจัยหนึ่งเดียวที่เป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจโลก

ท่ามกลางแสงสว่างรำไรที่ปลายอุโมงค์ แต่ที่เมืองไทยยังดีใจได้ไม่สุด เพราะนอกจากอาการติดเชื้อมหาวิกฤติไวรัสโควิด-19 ยังมีโรคแทรกจากวิกฤติความแยกทางการเมือง

อาการ “เรื้อรัง” รักษายากกว่าไวรัสอันตราย

ตามพัฒนาการความแตกแยกที่ขยายวง ยกระดับจากการแบ่งสี แบ่งชั่ว แบ่งค่าย กลายเป็นการขัดแย้งทางความคิด ระหว่างเจนเนอเรชัน คนรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่รุ่นเก่า

เด็กมุ่งสร้างดาวคนละครดงกับคนแก่

กระแสมีอบแบ่งบาน โดยฉากสถานการณ์ล่าสุด นักเรียน นิสิต นักศึกษา มวลชนราษฎร รุกไปหยุดอยู่แค่ด้านสกัดหน้า ศาลฎีกา สนามหลวง ส่งจดหมายถึงปลายทาง “ไกลสุดขอบฟ้า ไกลแค่ขอบตา”

ปฏิบัติการทำเหลี่ยมคมอำนาจ เปลี่ยนประวัติศาสตร์หน้าใหม่

มือบราษฏร 2563 ล้าแดนระยะอันตรายมาไกล

เป็นเงื่อนไขให้มีอบอีกฝั่งระดมพลังคนเสื้อเหลือง เกณฑ์สายอนุรักษ์นิยมออกมาปกป้องสถาบัน แฝงเหลี่ยมคัมภ์กัน “บีกตุ้” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว. กลาโหม

ฟ่วงออปชัน “อารักขา” ชุมอำนาจรัฐบาล 3 ป.

“มีอบพินปลอม-มีอบพินน้ำนม” ประจันหน้า ยั่วแหย่ จ่อลงมือลงไม้

ซึกจะเก็บอาการ “หมั่นไส้” กันไม่อยู่

แต่ก็ดูเหมือนจะผ่อนตีกี๋ ซิงจิงหวะอำพรางซ้อตบู้ไว้ชั่วขณะ

ตามปรากฏการณ์ที่ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) รายงานกลางวงที่ประชุม ครม.นัดล่าสุด ระบุสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มราษฎร ตลอดช่วงที่ผ่านมา จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 24 ตุลาคม เป็นต้นมา โดยการชุมนุมต่อครั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 10,000-15,000 คน หรือเฉลี่ย 12,000 คน ส่วนการชุมนุมทั่วประเทศ มีประมาณ 50,000 คน

ล้อกับข่าวประกอบ “บีกตุ้” ยืมอารมณ์ดี เพราะมีอบเด็กอ่อนกำลัง

แถมจิงหวะยังต่อเนื่องกับจุดที่นายกฯกับ “บีกป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง ประสานเสียงเคลียร์กระแสข่าวลือบนโซเซียลมีเดีย ปมแกนนำมีอบราษฎรขอลี้ภัยไปต่างประเทศ

ปฏิเสธไม่รู้ ไม่ทราบ อุบไต้เป็นเชิงคุ่มเกมเหนือกว่า

โดยลีลาทหารเฒ่าที่เดิมพันต้องยื้อเกมอำนาจ มันก็ยังคง “ก้ำกึ่ง” เหลี่ยม “ไอโอ” ดิสเครดิตฝ่ายต่อต้าน

อาการพูดเองเออเองแค่รัฐฝ่ายเดียว โดยที่เด็กเจียบอยู่เฉยๆ

อีกทั้งสิ่งที่ยืนยันได้ตามเงื่อนไขสถานการณ์ก็คือ หัวนี้ นักเรียน นักศึกษา กำลังสอบกลางภาค

ไฟต์บังคับต้องเลือกเรียนก่อนไล่รัฐบาล

เอาเป็นว่า ณ จุดนี้มวลชนราษฎรยังรักษาระดับความชอบธรรมได้ตามมาตรฐาน “มีอบปัญญาชน” พลังนักเรียน นิสิต นักศึกษา ก่อปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่ที่ชุมนุมอยู่ในขอบเขตรัฐธรรมนูญ

ขับเคลื่อนโดยไร้แกนนำ พลังความหลังสูงกว่า มีอบแฝงการเมือง

ตามท้องเรื่อง พลังมวลชนจุดติด กระแสลอยลมบนมาขนาดนี้ มีหรือที่มีอบเด็กจะฝ่อง่ายๆ

และฝ่ายที่รับรู้สถานการณ์ได้ดีกว่าทหาร โดยธรรมชาติของพวกจมูกไว ให้จับอาการของนักการเมืองอาชีพที่ยังพยายาม ยื้อเวทีสภาในการประคองสถานการณ์ทางออก

ไม่ให้ติดล็อก ไหลเข้าเงื่อนไขล้มกระดาน

ตามจังหวะถึงคิวสำคัญที่ประชุมรัฐสภานัดพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้ โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ยืนยันชัดเจน จะมีเฉพาะการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น และได้เตรียมความพร้อมสำหรับการลงมติแล้ว

โดยแนวโน้ม ไม่สอดคล้องกับปมที่ “ส.ว.ลากตั้ง” กับ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ร่วมกันลงชื่อ ชิงยื่นญัตติต่อประธานรัฐสภา ให้มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ คือฉบับฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และร่างฉบับประชาชน (ไอลอว์) ตั้งแต่ มีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญ

เหลี่ยมพวกกลัวสูญเสียบ้านจ ยื้อต่อลมหายใจรัฐบาล 3 ป.

ขณะมติที่ประชุมวิปรัฐบาลก็ยืนยัน 17-18 พฤศจิกายน โหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแน่นอน แต่จัดลำดับก่อนหลังในการ นำร่างฉบับประชาชนมาประกบกับร่างของ ฝ่ายค้านกับรัฐบาล

ตามเงื่อนไขสถานการณ์ยังงี้ก็ต้องรับหลักการ

แยกแยะตามเนื้อหาของร่างพิมพ์เขียวที่ส่งเข้าประกบกัน ไล่ตั้งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ไม่แต่หมวด 1 และหมวด 2 ไม่ยุ่งปมสถาบัน โดยแก้มาตรา 256 ให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยที่มา ส.ส.ร.แบ่งเป็น 2 ส่วน จากการเลือกตั้ง และแต่งตั้ง

เช่นเดียวกับร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ไม่แต่ต้อง มาตรา 1 และ 2 แตกต่างกันตรงที่มาของ ส.ส.ร. ฝ่ายค้านยืนยัน ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

ส่วนร่างประชาชนฉบับไอลอว์ เลือก ส.ส.ร.เปิดกว้างร้อยทุกมาตรา

ที่แน่ๆทั้งนักการเมืองอาชีพ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และความต้องการของร่างประชาชน ไม่มีฝ่ายไหนที่ยื้อสถานการณ์ ความคงอยู่ของ “ส.ว.ลากตั้ง” เครื่องมือต่อท่ออำนาจทีม 3 ป.

ตามเงื่อนไข เท่ากับถอนพินออกจากกองไฟ

สภาเดินหน้ารัฐธรรมนูญตามธงมีอบ ทำตามข้อ 2 ใน 3 เงื่อนไขที่มวลชนรุ่นใหม่เรียกร้องกดดัน โอกาสความเป็นไป ได้ต่อเนื่องกับข้อ 1 ที่ไล่บี้ให้ พล.อ.ประยุทธ์ และองคมนตรีลาออก

ทั้งหมดทั้งปวงมันยังต้องไปวัดกันที่ความจริงใจ

ถึงเวลาจะมีเกม “แกงเด็ก” คนแกงัดเหลี่ยมลับขานหลอกมือบราษฏรอีกหรือไม่ โดยเฉพาะท่าทางไม่น่าไว้วางใจของเหล่าไอ้ห้อย ไอ้โหน ที่แฝงอยู่ในทีมพลัง-ประชารัฐกับขบวนการ “ส.ว.ลากตั้ง”

ต้นสุดซอย ไม่ยอมสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์ง่าย ๆ

และถ้าเลือกลุยไฟ เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ขุมอำนาจ 3 ป.ก็ต้องพร้อมเผชิญกับภาวะสุ่มเสี่ยง แบบที่นายชวนต้องสั่งเตรียมมาตรการรองรับกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะมาติดตามการประชุมรัฐสภา ตามที่ ส.ว.แสดงอาการกังวล ร้องขอให้ประชุมสภาช่วงกลางวันแทนกลางคืน เพราะแหงนโดนมือบล็อมกรอบ

รู้คำตอบล่วงหน้า มโนเหตุการณ์อนาคตกันได้อยู่แล้ว.

“ทีมการเมือง”

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1976457>

เตลิทิวส์

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

จับสัญญาณเกมแก้รถน. วัดใจดับไฟร้อนการเมือง



เริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่น่ายินดีท่ามกลางอุณหภูมิต่ำทางการเมืองที่ร้อนระอุ จากข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โดย Pfizer – BioNTech บริษัทยารายใหญ่ของสหรัฐและบริษัทยาของเยอรมนี ที่สามารถพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่มีผลบ่งชี้ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า 90% ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน และคาดว่าจะมีการผลิตวัคซีน 50 ล้านโดสแรกภายในปีนี้

โดยงานนี้ นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลมีข้อตกลงในการประสานข้อมูลเชิงลึกกับบริษัทดังกล่าวอยู่แล้วก่อนหน้านี้ บนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ทั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยและคนทั้งโลก ที่พอจะเห็น “แสงสว่างปลายอุโมงค์” ของวิกฤติโควิด-19 แล้วพร้อมกันนั้นยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้สัญญาณทางเศรษฐกิจเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จนทำเอาตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายกันมูลค่ามากสุดในรอบ 17 เดือน

ซึ่งงานนี้ทีมเศรษฐกิจก็ออกมาแต่งรับทันที ด้วยการอัดฉีดเงินเข้าช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานราก ผ่านโครงการ “คนละครึ่ง” ที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี จนทำเอารัฐบาลต้องประกาศขยายเฟส 2 ในช่วงต้นปี 2564

แม้จะมีข่าวดีเรื่องวัคซีนโควิด-19 และมีสัญญาณที่ดีทางเศรษฐกิจให้พอยิ้มได้ แต่สิ่งที่น่ากังวลสำหรับคนไทย ก็หนีไม่พ้นความร้อนแรงของสถานการณ์ทางการเมือง ที่อาจจะกลายเป็นแรงฉุดให้ประเทศไทยยังคงตกอยู่ในวังวนวิกฤติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ถึงแม้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะประเมินว่า “มือบคณะราษฎร” อยู่ในช่วงขาลง เพราะการจัดการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมาจำนวนผู้ชุมนุมเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง การจัดชุมนุมแต่ละครั้งไม่ค่อยมีคนไปร่วมอย่างมีนัยสำคัญ จนทำเอา “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ถึงกับออกอาการยิ้มกริ่มอย่างอารมณ์ดี ผิดกับสีหน้าบึ้งตึงเคร่งเครียด ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิง

แต่รัฐบาลกลับตั้งตัวเองเข้าสู่เดดโซน เพราะตอนนี้จับทางไม่ถูกเลยว่า “รัฐบาลบิ๊กตู่” จะเอาอย่างไรต่อ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการเมืองที่กำลังคาราคาซัง

เนื่องจากก่อนหน้านี้ “บิ๊กตุ๋” ได้ออกมาส่งสัญญาณเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน แต่หลังจากเปิดประชุมสภาสมัยสามัญได้ไม่กี่วัน ยังไม่ทันที่สภาจะเดินทางพิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ปรากฏว่ามี 48 ส.ว. นำทีมโดย สมชาย แสวงการ และ 25 ส.ส.พรรคพลังประชาชน นำโดย ไพบุลย์ นิตติวัณ ได้ออกมาเล่นเกม เข้าซื้อยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ ทั้งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคร่วมรัฐบาล ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคฝ่ายค้าน และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอแอลวี ซึ่งเป็น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 โดยตั้ง ส.ส.ร.ที่นำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับสามารถทำได้หรือไม่ จนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ขมขื่นว่ารัฐบาลกำลัง “เล่นสองหน้า” หน้าหนึ่งเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่อีกหน้ากลับ ยืนตีความร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อยื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบสองแบบแนบเนียน

ขณะที่ “บิ๊กตุ๋” เองก็ออกอาการ “ลอยตัว” บอกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นว่าไม่ขอไปก้าวล่วงกระบวนการ เพราะเป็นดุลพินิจของสมาชิกรัฐสภา ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเอง มีความรู้ มีประสบการณ์ และเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล ไปสั่งใครไม่ได้ นอกจากนั้นยังมีการออกตัวเรื่องการทำงานว่า “ผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนที่จะทำคนเดียว”

ทั้งที่สถานการณ์ในขณะนี้ “รัฐบาลบิ๊กตุ๋” ควรจะมีความชัดเจนเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชนเห็นความจริงใจในการแก้ปัญหา ที่ “ต้นตอ” ของปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขที่จะช่วยให้รัฐบาลสามารถ “ดับไฟการเมือง” ที่ลุกโชนอยู่ในขณะนี้ได้

แต่การที่ “รัฐบาลบิ๊กตุ๋” มีท่าทีที่ไม่ชัดเจน ผู้นำรัฐบาลไปอีกทาง พรรครัฐบาลและ ส.ว.ไปอีกทาง นอกจากจะทำให้คนในสังคมสับสนแล้ว ก็สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ไฟการเมืองที่คุกรุ่นอยู่ เกิดการปะทุขึ้นมาอีกรอบ แทนที่จะกลายเป็นขาลงเหมือนที่รัฐบาลคาดการณ์

นอกจากนั้นยังอาจส่งผลกระทบต่อ “รอยร้าว” ในพรรคร่วมรัฐบาลให้ร้าวลึกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ ที่นำโดย จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ก็ออกมาแสดงที่ชัดเจนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเดินทางต่อ และไม่เห็นด้วยกับการส่งร่างรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ดังนั้นการที่พรรคพลังประชาชนปล่อย ส.ส.บางส่วนเล่นเกมยืนตีความร่างรัฐธรรมนูญ อาจจะเสียมากกว่าได้หรือไม่

ดังนั้นก็คงจะต้องจับตาดูว่าในวันที่ 17-18 พ.ย.นี้ การประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญในวาระที่ 1 จะเป็นไปในทิศทางไหน สุดท้ายแล้ว “รัฐบาลบิ๊กตุ๋” จะจริงจังในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่พูดไว้หรือไม่

และเมื่อปรับไฟก็ไปที่ขั้นตอนของการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในรัฐสภา จะแบ่งออกเป็น 3 วาระ

วาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ ซึ่งเปรียบเหมือนบันไดขั้นแรกในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยผู้เสนอญัตติจะมีการนำเสนอหลักการและเหตุผลของร่างที่เสนอ และให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ก่อนนำไปสู่การลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ซึ่งจุดนี้จะมี “ด่านหิน” โดยการลงมติในวาระที่ 1 นอกจากจะต้องมีเสียงเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า “กึ่งหนึ่ง” ของ 2 สภา กำหนดให้การเห็นชอบต้องมีเสียง สว. เห็นชอบด้วย 1 ใน 3 หรือจำนวน 84 คน

ดังนั้นในขั้นนี้หากเสียงส่วนใหญ่ของ ส.ส. เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่หากได้เสียงเห็นด้วยจาก สว. ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็ไม่ได้ไปต่อ แต่หากผ่านบันไดขั้นแรกไปได้ ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อพิจารณาในรายละเอียดกฎหมายต่อไป

วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ภายหลังกรรมการฯ พิจารณาและจัดทำเป็นรายงานต่อรัฐสภาแล้ว จะนำไปสู่การประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเรียงมาตรา ซึ่งในขั้นนี้จะผ่านได้ด้วย "เสียงข้างมาก" และเมื่อการพิจารณาแบบรายมาตราเสร็จสิ้นก็จะนำไปสู่บันไดขั้นต่อไป

วาระที่ 3 ขั้นลงมติ โดยวาระนี้จะเป็นการลงมติอีกครั้งเพื่อให้ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกฎหมายทั้งฉบับ ซึ่งหากที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบ จึงจะนำไปสู่การดำเนินการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ในขั้นนี้ยังมี “ด่านหิน” อีกด้าน เพราะนอกจากต้องได้คะแนนเห็นชอบ “มากกว่ากึ่งหนึ่ง” ของ 2 สภา และได้รับเสียงเห็นชอบจาก ส.ว. 84 คนแล้ว ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องเป็นเสียงสนับสนุนจาก ส.ส. ฝ่ายค้านร้อยละ 20 อีกด้วย

งานนี้ก็คงจะต้องรอลุ้นกันต่อไปว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใดบ้าง จะผ่านบันได 3 ขั้นที่แฝงไว้ด้วย “ด่านหิน” นี้ไปได้ ปิดท้ายกันที่ “แรงเหวี่ยงทางการเมือง” ที่ส่งผลกระทบต่อการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง นายกอบจ. ของคณะก้าวหน้าที่นำโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ถูกกลุ่มคนใส่เสื้อเหลืองที่ไม่เห็นด้วยกับคณะก้าวหน้า รวมตัวปะทะบ้าง บางพื้นที่ถึงขั้นล้อมรถที่เข้าใจว่าเป็นรถของธนาธร ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ชัดว่า ความขัดแย้งทางความคิดกำลังเริ่มแพร่กระจายออกไปในหลายพื้นที่

ซึ่งนอกจากจะสุมเสียงกลายเป็นเชื้อไฟการเมืองให้โหมกระพือความร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง ยังสุมเสียงที่จะเกิดการเผชิญหน้าของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น และท้ายที่สุดแล้วอาจกลายเป็นเงื่อนไขไปสู่การล้มกระดานทางการเมือง!

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/806959>

MATICHON ONLINE

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 - 13:00 น.

รายงาน : **สัญญา** การเมือง เมืองใน 14 พฤศจิกายน จากมือบ เด็กเด็ก



เหตุใด มือบ FEST จึงเลือกวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน เหตุใด การเคลื่อนไหว “น้ำจิ้ม” ของนักเรียนเลวจึงเลือกวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน

นี่ย่อมเป็น “สัญญา” ทาง “การเมือง”

เหมือนกับที่ “คณะราษฎร 2563” ประกาศเคลื่อนไหวขบวนใหญ่ในวันที่ 14 ตุลาคม จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปยังทำเนียบรัฐบาล

นี่ย่อมเป็น “สัญญา” อันนำไปสู่ “สัญญา”

ใครที่เคยคิดและประเมินว่า เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ห่างเหินจาก “ประวัติศาสตร์” ก็ต้องคิดใหม่ ทำใหม่ได้แล้ว

เพียงเพราะ “การตีความ” ประวัติศาสตร์ของพวกเขา “ต่าง” ออกไป

ก็บอกแล้วว่าสถานการณ์นับแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา เป็นสถานการณ์การต่อสู้ในทาง “ความคิด” ซึ่งกำลังเข้าสู่พื้นที่ในทาง “การเมือง”

เป็นการเมืองในยุคแห่ง “ดิจิทัล”

มีความจำเป็นต้องย้อนกลับไปยังสถานการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514 ในยุคแห่งรัฐบาลของ จอมพลถนอม กิตติขจร

เรียกกันว่าเป็นรัฐประหาร “ตนเอง”

เนื่องจาก จอมพลถนอม กิตติขจร ที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยึดอำนาจจาก จอมพลถนอม กิตติขจร ที่เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นเหตุการณ์เหมือนรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2494

เป็นเหตุการณ์เหมือนรัฐประหารเดือนตุลาคม 2501 ที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอำนาจโดยการยินยอมพร้อมใจของ พล.อ.ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี

เข้าใจหรือยังว่าทำไมต้อง 14 พฤศจิกายน

ปมเงื่อนที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ แม้ **จอมพลถนอม กิตติขจร** จะทำรัฐประหารในเดือนพฤศจิกายน 2514 แต่เมื่อถึงเดือนตุลาคม 2516 ก็ต้องจร

นีย่อมเป็น “สัญญาะ” นีย่อมเป็น “สัญญาณ”

อย่าลืมเป็นอันขาดว่าในห้วงระหว่างเดือนตุลาคม กับ เดือนพฤศจิกายน 2563 มีเสียงอะไรที่ตั้งก๊กก้องในหมู่ผู้ที่แวดล้อมอยู่กับกลไกแห่งอำนาจ

นั่นคือ เสียงเพรียกหา **“รัฐประหาร”**

เริ่มจากเสียงของอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ต้องการให้ **“รัฐประหาร”** แล้ว **“ถวายนครราชอาณาจ”**

เพื่อนำไปสู่การเกิดขึ้นของ **“รัฐบาลพระราชทาน”**

ตามมาด้วยเสียงร่ำไห้ของ **“คนเสื้อเหลือง”** ที่ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และปาวร้องไปยัง

1 นายกรัฐมนตรี 1 ผบ.ทบ.

ให้มีการประกาศ **“กฎอัยการศึก”** จากนั้นใช้อำนาจพิเศษเพื่อกระทำการ **“ยึดอำนาจ”** เพื่อนำไปสู่การดำเนินมาตรการ **“ขัดดาวน”** ประเทศ

เท่ากับ เมื่อเอย ก็จะมาด้วย เมื่อนั้น

ความเด่นชัดอย่างหนึ่งของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา นับแต่เริ่มเคลื่อนไหวในเดือนกรกฎาคมกระทั่งมาถึงเดือนพฤศจิกายน ก็คือ

ยื่นหยัดให้ **“การเมือง”** แก่ด้วย **“การเมือง”**

แม้จะเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก แต่ก็ต้องเป็นไปตามระบบ แม้จะเรียกร้องหา **“รัฐธรรมนูญ”** ใหม่ แต่ก็ต้องเป็นไปตามระบบ

1 คัดค้านรัฐประหาร 1 ไม่เห็นด้วยกับ “รัฐบาลแห่งชาติ”

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2442535

MATICHON ONLINE

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 - 13:19 น.

‘หญิงเหล็ก’ พรึบ ทำชิง ‘นายก อบจ.’



ทันทีที่เปิดสนามแข่งขันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งมีกำหนดเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 หลังว่างเว้นจากการเลือกตั้งมานานกว่า 8 ปี ภายหลักรัฐประหาร

ทำให้บรรยากาศในสนามแข่งขันคึกคักเป็นอย่างยิ่ง มีผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งสูงเป็นประวัติการณ์ มีทั้งแชมป์เก่าอดีตนายก นักการเมืองระดับชาติที่ตัดสินใจย้ายสนาม คนดังประจำจังหวัดทั้งภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และผู้สมัครหน้าใหม่

นอกจากนี้ ยังพบผู้หญิงสนใจเล่นการเมือง และถือโอกาสลงสนามแข่งขันหลายราย ช่วยสร้างสีสันและเปิดให้ประชาชนมีทางเลือกใหม่ๆ

ไล่ตั้งแต่ภาคเหนือ จ.เชียงราย ถูกจับตาว่ามีการแข่งขันสูงและถือเป็นศึกสายเลือดก็ว่าได้ ระหว่างผู้สมัครหญิงทั้งคู่ คนที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด “วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์” หรือน้องยิ้ม ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงราย หมายเลข 3 เป็นอดีต ส.ส.เชียงราย 2 สมัย ในนามพรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทย บุตรสาว “วิสาร เตชะธีราวัฒน์” ส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เพิ่งกรีดเลือดกลางสภาที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นสะใภ้เล็กของ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” หัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วย

ครั้งนี้ย้ายจากสนามใหญ่มาลงท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย ชู 3 นโยบายหาเสียง คือ พัฒนาเชียงรายให้ปราศจากคนจน, ยกกระดับสู่เมืองระดับโลก และนำความสุขคืนสู่เชียงราย

มีคู่แข่งสำคัญ คือ “อติถาวร วันชัยธนวงศ์” หรือ ส.จ.นก ผู้สมัครหมายเลข 2 เป็นอดีต ส.อบจ.เชียงรายหลายสมัย ครั้งนี้ลงสมัครในนามอิสระ ส.จ.นกเป็นทายาทตระกูล “วันไชยธนวงศ์” อยู่ในวงการการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติมานาน เป็นบุตรสาว “สมบุรณ์ วันไชยธนวงศ์” อดีต ส.ส.เชียงราย พรรคชาติพัฒนา ก่อนย้ายมาสังกัดไทยรักไทย

นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายอยู่แวดวงการเมือง ทั้ง ส.ส.เพื่อไทย และ ส.อบจ. ลงสนามรอบนี้มีกระแสข่าวว่า นอกจากฐานเสียงฝั่งครอบครัวแล้ว ยังมีแรงสนับสนุนจาก “สามารถ แก้วมีชัย” อดีต ส.ส.เชียงราย ที่สนิทกับตระกูลวันไชยธนวงศ์อีกทางหนึ่งด้วย

จ.ลำปาง “**ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร**” ผู้สมัครหมายเลข 1 อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 38 พรรคเพื่อไทย เป็น บุตรสาว “**ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร**” ส.ส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปัจจุบัน เป็น ส.ส.ลำปาง เขต 2 พรรคเพื่อไทย ตัดสินใจทิ้งตำแหน่งทางการเมืองระดับชาติ มาลงเป็นตัวตั้งในสนามท้องถิ่น ชู นโยบายการพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม คนพื้นที่ประเมินว่านอนมา เพราะฐานเสียงเพื่อไทยเต็มพื้นที่ เป็น 1 ใน 25 จังหวัดของผู้สมัครฝั่งเพื่อไทย

จ.นครราชสีมา ที่ฮือฮามาก แก้อี้เดิมมี “**ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี**” นั่งบริหารงานต่อเนื่องยาวนาน ครั้งนี้มี ชื่อ “**หน้อย ยลดา**” หรือ **ยลดา หวังศุภกิจโกศล** ผู้สมัครหมายเลข 2 ภรรยา “**วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล**” รพช. พาณิชย์ เจ้าของโรงแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม แกนนำพรรคภูมิใจไทย โคราช และเป็นเต็งหนึ่งของสนามซึ่งมีคู่แข่ง เป็นอดีตนายก อบจ. 2 คน ในจำนวนนั้นมีหมอแหง “**นพ.สำเร็จ แหงกระโทก**” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง สาธารณสุข จากค่ายเดียวกันลงแข่งขันด้วย

กาฬสินธุ์ “**เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล**” หรือไข่มุก ผู้สมัครหมายเลข 2 เป็นบุตรสาว “**ยงยุทธ หล่อตระกูล**” อดีตนายก อบจ.คนล่าสุด เป็นอดีตผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ อบจ. ซึ่งครั้งนี้พอวางมือ และส่งลงสนามป้องกัน แชมป์แทน โดย อบจ.กาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย และเป็น 1 ใน 25 จังหวัดที่เพื่อไทยส่งตัวแทนลง สนาม

จ.อุบลราชธานี มีผู้สมัครหญิงชื่อแปลก “**นายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจติเจริญ**” ผู้สมัครหมายเลข 2 กลุ่มคุณธรรม เป็นอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งอดีตรองนายกฯ “**พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์**” และ “**พรชัย ไควสุรัตน์**” อดีตนายก อบจ. เดิมมีชื่อเล่นคือ “แอน” ชื่อจริง “สมปรารถนา” แต่เนื่องจากต้อง แข่งขันกับผู้สมัครตัวเต็งในรายการ จึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเป็น “นายกแอนสมปรารถนา” หวังให้ชาวบ้านจำชื่อได้ และ ง่ายต่อการหาเสียงในเชิงการตลาด

จ.นครพนม “**น้องขวัญ-ศุภพานี โพธิ์สุ**” ผู้สมัครหมายเลข 2 หัวหน้าทีมร่วมใจนครพนม เป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวน ของ “**ศุภชัย โพธิ์สุ**” หรือครูแก้ว หรือสหายแสง ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ซึ่งลงสมัครชิงตำแหน่งทางการเมืองเป็นครั้งแรก หวังล้มแชมป์เก่า “**ดร.สมชอบ นิตินนท์**” 2 สมัย ที่ลงสมัครใน นามทีมรวมพลังเพื่อไทย เพื่อนครพนม

จ.สมุทรปราการ **นันทิดา แก้วบัวสาย** หรือตุ๋น นักร้องดัง ผู้สมัครหมายเลข 1 หลังบ้านอดีตนายก “**ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม**” ลงสมัครในนามกลุ่มสมุทรปราการ ครั้งนี้โดดลงสนามเอง หลังเคยช่วยงานสามีมาอย่างต่อเนื่อง โดยชูนโยบาย พัฒนาเศรษฐกิจเมืองปากน้ำ อาทิจ ผลิตดันโครงการตลาดเชิงการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีคู่แข่งเป็นแชมป์เก่า เจ้าของแก้อี้ “**อำนวยการ รัศมีทัต**” ซึ่งลงสมัครในนามกลุ่มรวมพลังสมุทรปราการ ทำให้เป็นพื้นที่ชนช้างอีกจังหวัด

จ.ลพบุรี มีผู้สมัครหญิง 2 ราย หมายเลข 1 **ศรียรัตน์ ฤกษ์พิชัย** เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ และหมายเลข 3 “**นายกแตน-อรพิน จีระพันธ์วานิชย์**” อดีตนายก อบจ. แชมป์ที่นั่งครองแก้อี้มายาวนานต่อจากสามีผู้ล่วงลับ ครั้งนี้ลงสมัครในนาม กลุ่มรักลพบุรี พร้อมทีมผู้สมัคร ส.อบจ.ครบทีม

จ.สระบุรี เป็นจังหวัดไม่ใหญ่ แต่ติดอันดับจังหวัดที่มีผู้สมัครนายก อบจ.มากถึง 8 คน ที่สำคัญครึ่งหนึ่งเป็นผู้สมัครหญิง หมายเลข 1 “ปานฐาณันท์ เทียมประเสริฐ” หมายเลข 2 “รมณีย์วรรณ โรจนกุล” หมายเลข 3 “มยุรี ดันท์พรชัย” และ หมายเลข 8 “ส.จ.เอ-ปวีร์วรรณ นันทปัญญา” โดยหมายเลขสุดท้าย

ส.จ.เอ เป็นอดีต ส.อบจ.เขต อ.พระพุทธบาท 3 สมัยซ้อน นอกจากนี้ ยังเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย มีบทบาทในสภา อบจ.อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการออกมาร้องเรียนการใช้บ อบจ.ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

จ.ชลบุรี “น้องจูน-พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง” ผู้สมัครหมายเลข 2 หัวหน้ากลุ่มคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี เป็นผู้สมัครที่ถูกจับตา เพราะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ที่หาญกล้าลงสนามมาชนแชมป์เก่า “บ้านใหญ่” เมืองชลบุรี “นายกป้อง-วิทยาคณปลั้ม” อดีตนายก อบจ. หัวหน้ากลุ่มเรารักชลบุรี ซึ่ง “น้องจูน” เป็นทายาท “ส.ส.เป้า-จิรวุฒิ สิงห์โตทอง” มีฐานเสียงทั้งจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ปาล์ม และยางพารา และการสนับสนุนของคณะก้าวหน้า เป็นหนึ่งในจังหวัด “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เดินทางไปเปิดตัว เพื่อหวังชิงอำนาจการเมืองที่ผูกขาดมานาน

จ.ระยอง “เจี๊ว-สว่างจิตต์ เลาะห์โรจนพันธ์” ผู้สมัครหมายเลข 2 คณะก้าวหน้า เจ้าของธุรกิจโฮมสเตย์เพื่อชุมชนชื่อดัง ขาหย่างโฮมสเตย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะก้าวหน้าลงสนามแข่งกับอดีตนายก อบจ. “นายกช้าง-ปิยะ ปิตุเตชะ” ครั้งนี้ “เจี๊ว” ลงสนามครั้งแรกโดยมีเสียงสนับสนุนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่

จ.จันทบุรี “เจี๊ว-ลัดดา จตุตทัยศรี” ผู้สมัครหมายเลข 2 หัวหน้าทีมอนาคตจันท์ เป็นเจ้าของโรงแรมจันทบุรีเซ็นเตอร์ และสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ จ.จันทบุรี ถือเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ เดิมเสนอตัวลงสมัครในนามพรรคอนาคตใหม่เดิม ต่อมาพวกเขาออกจากสมาชิกเนื่องจากไม่พอใจกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร ส.อบจ. ก่อนตั้งกลุ่ม “อนาคตจันท์” จัดทีมลงสมัครรับเลือกตั้งในนามคนท้องถิ่นจันทบุรี

จ.สระแก้ว “ก้านันขวัญเรือน เทียนทอง” ผู้สมัครหมายเลข 3 น้องสะใภ้ “ป่าเหาะ-เสนาะ เทียนทอง” มารดา 2 ส.ส.สระแก้ว “ฐานิสร์ เทียนทอง-ตรีสุข เทียนทอง” เป็นอดีต ส.ว.สระแก้ว อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระแก้ว เป็นตัวแทนบ้านใหญ่ “เทียนทอง” ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อป้องกันแชมป์แทน “นายกคิง-ทรงยศ เทียนทอง” แชมป์เก่า 5 สมัย

จ.นครศรีธรรมราช “กนกพร เดชเดโช” ผู้สมัครหมายเลข 2 กลุ่มพลังเมืองนคร มารดา “ชัยชนะ เดชเดโช” ส.ส.ปชป. นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสนามที่มีการแข่งขันรุนแรงอีกแห่ง เป็นศึกสายเลือดภายในค่าย ปชป.และพรรครัฐบาล มีคู่แข่งสำคัญ 2 ราย หมายเลข 1 “อานวย ยุติธรรม” จากกลุ่มนครประชาธิปไตย น้องชาย “สายนันท์ ยุติธรรม” ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 7 พรรคพลังประชาชน และ “พิชัย บุญเกียรติ” ผู้สมัครหมายเลข 7 หัวหน้าทีมทำทันที แชมป์เก่า และเป็นน้องชาย “ชินวรณ์ บุญเกียรติ” ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์

จ.สุราษฎร์ธานี “จิราวรรณ สารสิทธิ์” ผู้สมัครหมายเลข 5 อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 สุราษฎร์ธานี พรรคพลังประชาชน ที่เป็นผู้หญิงแกร่งคนเดียว ลงสนามครั้งนี้พบคู่แข่งเบอร์ใหญ่ หมายเลข 2 “ชุมพล กาญจนะ” จากค่ายประชาธิปัตย์ และหมายเลข 3 “มนตรี เพชรขุ่ม” อดีตนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี

ครั้งนี้เป็นศึกหนักของ “จิราวรรณ” ที่ต้องงัดกลยุทธ์เด็ดมาหาเสียงให้โดนใจคนสุราษฎร์ฯ เท่านั้นถ้าหวังจะล้มคู่แข่ง เบียดเข้าเส้นชัยได้

นั่นคือภาพรวมของการต่อสู้ แต่สิ่งสำคัญ คือ การเลือกตั้งครั้งนี้ สตรีเหล็กทุกพื้นที่ต่างก้าวออกมาอาสา พร้อมแบกรับ งานหนัก

เป็นภาพรวมที่สวยงามมุมหนึ่งของการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2442782